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รายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐคร้ังที่ 5/2560 
วันพฤหัสบดีที ่29 มิถุนายน2560  เวลา 14.30 น. 

ณ ห0องราชพฤกษ2บอลรูม ช้ัน 2 อาคารสปอร2ตคลับเฮาส2 สโมสรราชพฤกษ2 
........................................................................................ 

คณะทํางานท่ีเข0าร8วมประชุม 
1. พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 
3.นางธนาภรณ  พรมสุวรรณ แทน พล.ต.อ.อดุลย  แสงสิงแก ว  คณะทํางาน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย 

4. นายสุดสาคร   ภัทรกุลนิษฐ แทนพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  คณะทํางาน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

5. นางสาวพรทิพย ขุนวังจีนา แทน นายสนธิรัตนสนธิจิรวงศ  คณะทํางาน 
รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย   

6. นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ  แทน นายกฤษฎา บุญราช   คณะทํางาน 
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
7. นางสาวกรรณิกา  ว�องกุศลกิจ แทน นายอิสระ  ว�องกุศลกิจ  คณะทํางาน 
     บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
8. นายธีระวัฒน   สีดาแก ว  แทนนายวิชัย อัศรัสกร    คณะทํางาน 
     รองประธาน บริษัท เวิลดเทรดด้ิง จํากัด 
9. นายอนุรักษ  เรืองรอบ แทน นายพลากร วงศกองแก ว  คณะทํางาน 
     สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
10. นายภูมิ  ศิรประภาสิริ แทน นายศุภชัย เจียรวนนท  คณะทํางาน 
     บริษัท ทรูคอรเปอรเรชั่น จํากัด 
11. นายสิทธิพงษ ติยเวศย  แทน นายสรัญรงคสิริ   คณะทํางาน 
     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
12. คุณเทียนวรรณ  ชิรเวทย  แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะทํางาน 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
13. นางชลิดา    จันทรสิริพงศ แทน นางสาวบุษบา  จิราธิวัฒน  คณะทํางาน 
     บริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด 
14. ลัดดาวัลย   กันทวงศ แทนนางเกศรา  มัญชุศรี   คณะทํางาน 
     ตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย 
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ผู0เข0าร8วมประชุมภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. ร.ต.ท.อาทิตย  บุญญโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
3. นายสฤษด์ิ  วิฑูรย  ผู ว�าราชการจังหวัดร อยเอ็ด 
4. นายธนา    ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 

แทน อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
5. นายทวีป   บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
6. นายโชคชัย  แก วปHอง  ผู อํานวยการสํานักเสริมสร างความเข มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
7. นางรชตภร  โตดิลกเวชช ผู อํานวยการกลุ�มงานยุทธศาสตรด านการพัฒนาชุมชนและ  

ส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
8. นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน ผู อํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
9. นายกู เกียรติ   ญาติเสมอ ผู อํานวยการกลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐกรมการพัฒนาชมุชน 
10. นายทองคูณ  บุญศร  รองผู อํานวยการกลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ กรมการพัฒนาชุมชน 
11. นางรักใจ  กาญจนะวีร ี ผู อํานวยการกองประชาสัมพันธ 
12. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
13. นายศุภฤกษ  แสนแก ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นายคมชาญ  จันทรังสิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
15. นายฉัตริน  สุวรรณหงส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
16. นางสาวสุพัตรา สอแสง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
17. นายกฤษดา  สมประสงค กรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
1. คุณศิรพันธ   ยงวัฒนานันท คณะทํางาน รมต.นร. (นายสุวิทย เมษินทรีย) 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 
1. นางลักษมี   ปลั่งแสงมาศ ผู ว�าการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
2. นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กระทรวงพาณิชย2 
1. นางสมมาตร  วอนขอพร นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมการค าภายใน 
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กรมประชาสัมพันธ2 
1. ดร.วรินทร  โพนน อย คณะทํางานโฆษกรัฐบาล  
2. นางพรอัปสร   นิลจินดา ผู อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแห�งประเทศไทย 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
1. นางเพ็ญรุ�ง   สมบัตินิมิต สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางสาวนราภรณ เชยรุ�ง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นายอรรณพ  สอนชา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร 
1. นายอดิเรก    วงษคงคํา รองผู อํานวยการฝHายพัฒนาลูกค าและชนบท 
2. นายพลวัฒน    น อยพานิช ธ.ก.ส. 
 

ธนาคารกรุงเทพ 
1. คุณยาญชัย  ตันติรัฐพงศ ธนาคารกรุงเทพ 
2. คุณกมลวัลย  กีรติวาณิชย ธนาคารกรุงเทพ 
3. คุณโชติกา    บุณยรังสี ธนาคารกรุงเทพ 
 

ผู0ร8วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
2. คุณภาวินี  ไชยสิทธิ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
4. คุณดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส บริษัท กลุ�มเซ็ลทรัล จํากัด 
5. คุณสลิลลา  สีหพันธ  เทสโก  โลตัส 
6. คุณเทพรส  เนตรสุวรรณ เดอะมอลลกรุMป 
7. คุณอุมาพร  จิตติชัย  เดอะมอลล กรุMป 
8. คุณเอก  ทองศรีสุข Big C  
9. นายสุรพงษ  ณรงคน อย บริษัท ชุมพรโอทอปอินเตอรเทรดเดอร จํากัด 
10. นายจักริน  แต�ไพสิฐพงษ เบทาโกร 
11. นายวรวัฒน   ศรียุกต  บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
 

ผู0ร8วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นางต องใจ  ธนะชานันท กรรมการผู จัดการและเลขานุการ 
 

บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
1. นายสุรพล  เศวตเศรนี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมยฯ 
2. นางธารทิพย  ศิรินุพงศ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
3. นายวีระชัย  ปรานวีระไพบูลย กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
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4. คุณสุชาดา  จันทรชูวณิชกุล กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
5. นายจรัส  สุทธิกุลบุตร กรรมการผู จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา 
6. นายเรืองศักด์ิ  แสงเพ็ชรพราว กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรีฯ 
7. นายประพนธ  อุดมทอง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรคฯ 
8. ดร.กรัณย  สุทธารมณ กรรมการผู จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
 

หอการค0า 
1. นายสมกรณ  ปริภนาวุฒรัตน หอการค าไทย 
2. นายพงศกร  อิฐิคุย  หอการค าไทย 
3. นางอรสุดา  โชยโพธิ ์ หอการค าไทย 
4. นางอรภา   คณาฤทธิ์ รองประธานหอการค านนทบุรี 
  
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู อํานวยการใหญ� บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 
ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเปSดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ0งให0ทราบ 
 1.1 ขอขอบคุณบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด และ
บริษัทเอกชนทุกบริษัท ท่ีร8วมกันคัดสรรผลงานและผลิตภัณฑ2มาร8วมในงานแสดงและจําหน8ายสินค0าประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดาหัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�าการ
ทํางานของคณะเรามีความคืบหน ามาก ขอขอบคุณกรรมการ ผู มีส�วนเก่ียวข องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม ความคืบหน าสามารถจับต องได  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมีโอกาสไปร�วมแสดงและ
จําหน�ายสินค าท่ีตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได แสดงศักยภาพเต็มท่ีแม ว�ายอดขายยังไม�ดีมากนัก อาจจะเปTน
เพราะเราเอาของHi-end หน�อยๆ แต�อย�างไรก็ตามทุกคนได เห็นศักยภาพของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหลาย
จังหวัดท่ีไป ดีมาก ขอขอบคุณผู มีส�วนเก่ียวข องในเรื่องนี้  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 1.2 แสดงความยินดีกับองค2กรพัฒนาภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม และบริษัทเอกชน 
ท่ีได0รับการคัดเลือกเปEนตัวแทนประเทศไทยเข0ารับรางวัลผู0นําอาเซียนด0านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนครั้งท่ี 3 ณ ประเทศมาเลเซียและมอบโล8ประกาศเกียรติคุณให0องค2กรท่ีได0รับรางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดาหัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได ทําสิ่งดีๆ ให กับสังคม และมีโอกาสได รับคัดเลือกได รับรางวัลระดับประเทศ
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และระดับอาเซียน (ไปรับท่ีมาเลเซีย) โดยรางวัลระดับประเทศแบ�งเปTนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขอ
แสดงความยินดีท่ีท�านได ทําเพ่ือสังคมเพ่ือคนด อยโอกาส ทําให เศรษฐกิจดีข้ึน ต องชมเชยท่ีมาดูแลสังคมในส�วน
นี้ด วย   
  นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน เรียนเชิญ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล�าวรายงานและวัตถุประสงคของการมอบรางวัล 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ กล�าวรายงาน ดังนี้ กราบเรียน
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได มอบหมายให กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกองคกรภาคประชาชนพัฒนาสังคมและ
บริษัทเอกชนท่ีมีผลงานด านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เพ่ือเปTนตัวแทนประเทศไทยเข ารับรางวัล
ผู นําอาเซียนด านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งท่ี 3 ณ ประเทศมาเลเซียกรมการพัฒนาชุมชน  ต้ัง
คณะทํางานประกอบด วยภาคเอกชน ประชาสังคม ข าราชการท่ีเก่ียวข อง คัดเลือกเสร็จเรียบร อยเม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2560 และแจ งกระทรวงมหาดไทยทราบแล ว เพ่ือเปTนการยกย�องเชิดชูเกียรติและเปTนขวัญกําลังใจ
ท่ีดีแก�องคกร ขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยมอบโล�ประกาศเกียรติคุณตามลําดับ ดังนี้  
  ประเภทภาคประชาสังคม (CSOs) ได0แก8 
  ชนะเลิศ  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
    (เป�นตัวแทนประเทศไทยในการรับรางวัลผู�นําอาเซียน) 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
  รองชนะเลิศอันดับ 2 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
  รองชนะเลิศอันดับ 3 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
  รองชนะเลิศอันดับ 4 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
         บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
  ประเภทบริษัทเอกชน  ได0แก8  
  ชนะเลิศ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ (มหาชน) จํากัด  
     (เป�นตัวแทนประเทศไทยในการรับรางวัลผู�นําอาเซียน) 
  รองชนะเลิศอันดับ 1  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
  รองชนะเลิศอันดับ 2  บริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด 
  รองชนะเลิศอันดับ 3  บริษัท ชุมพรโอทอปอินเตอรเทรดเดอร จํากัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                 

ครั้งท่ี 4/2560เม่ือวันพุธท่ี 3พฤษภาคม  2560 
นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชนได แจ งต�อท่ีประชุมว�า ฝHายเลขานุการร�วมท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ได จัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้ง
ท่ี 4/2560เม่ือวันพุธท่ี 3พฤษภาคม2560จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรอง (ตามเอกสารแนบ) 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลการจัดแสดงและจําหน8ายสินค0าประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุมว�าเริ่มงานต้ังแต�
เดือนพฤษภาคม 2560 ประกอบด วยจังหวัด และกลุ�มจังหวัดบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข อง โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปTนเจ าภาพร�วมกันจัด 3 เดือน ธีมงาน concept ของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีมีดังนี้ 
  เดือน พฤษภาคม 2560 :แปรรูป (จักสาน อาหารไทย ผ า) เน นนวัตกรรม : Forward 
Greater Innovation 
  เดือน มิถุนายน 2560 : เกษตรปลอดภัย (ข าวไทย ผัก ผลไม ): Healthy Nature 
  เดือน กรกฎาคม 2560 : ท�องเท่ียวโดยชุมชน: Local Tourism 
  ผลการจัดงานท่ีผ�านมา มีดังนี้  
  ผู จําหน�าย 517 รายยอดจําหน�ายรวม124,910,658บาท(ณ วันท่ี 24มิถุนายน 2560) 
จําแนกได ดังนี้(เปsาหมายตลอดโครงการ 200 ล านบาท) 
  1. สินค าจากกลุ�มจังหวัดยอดขาย 102,374,763 บาท 
  2. สินค าจากประชารัฐและเครือข�ายยอดขาย5,025,521 บาท 
  3. สินค าจากหน�วยงานอ่ืนๆ ยอดขาย3,353,564บาท (กลุ�มสสว.)  
  4. ยอดสั่งซ้ือ 14,156,810บาท 
  รอบแรก 12 วันแรก มา 16 บริษัทท่ีเปTนตัวแทน  
  รอบท่ีสอง สาม สี่ มาเพียง 6 บริษัท เราลดยอดลง แต�ยอดจําหน�ายมาถึง 5 ล านบาท
เศษ ผู เข าชมงาน 214,236  คน มีความพึงพอใจต�อการจัดงาน ดังนี้ 
  1. ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ�มจังหวัดท่ัวประเทศ คิดเปTนร อยละ 81.30 
  2. ผลิตภัณฑเด�นของกลุ�มจังหวัดท่ัวประเทศคิดเปTนร อยละ 72.00 
  3. ผลิตภัณฑชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข�าย คิดเปTนร อย
ละ 63.30 
  4. อาหารและเครื่องด่ืมชวนชิมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดท่ัวประเทศ คิดเปTนร อยละ 50.00 
  เดือนสุดท าย คือ แผนการดําเนินงานในอนาคต ธีมงาน“ท�องเท่ียวโดยชุมชน” 
(Local Tourism) สินค าท่ีจะนํามาจําหน�ายจะเปTนสินค าจากหมู�บ านท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีบริษัทประชารัฐฯ  
  • ผักปลอดสาร-ข าวสาร-มะม�วงกวน-กล วยตาก-ยาหม�องหัวโตจากชุมชนบ านดงเย็น 
โดย บริษัทประชารัฐฯ สุพรรณบุรี   
  • กระดาษสา-ลําไยอบแห ง-ยาหอมสมุนไพร-น้ําปลาหวานโบราณ-เครื่องจักสาน-มีด
เหล็กแหนบ-พระหยกแกะสลัก จาก...ชุมชนท�องเท่ียวบ านปางห าและบ านม�วงคํา โดย บริษัทประชารัฐฯ 
เชียงราย   
  • ทองม วนน้ําตาลโตนด จากชุมชนบ านถํ้าเสือ โดย บริษัทประชารัฐฯ เพชรบุรี   
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  • ผลิตภัณฑจากสมุนไพร อาทิ สบู� แชมพู ครีมนวดผม และโลชั่นจากใบย�านางจาก
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบ านดง-บ านคีรีวัน-บ านทุ�งกระโปรง โดย บริษัทประชารัฐฯ นครนายก  
  • ขนมไทยมงคล-น้ําพริก-กะลานวดฝHาเท าจากชุมชนไทรน อย โดย บริษัทประชารัฐฯ
พระนครศรีอยุธยา   
  • กุ งเสียบ-กะปS-จิ้งจั้งกรอบจากชุมชนบ านบางยวญ โดย บริษัทประชารัฐฯ พังงา 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดาหัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให ข อคิดเห็น
เพ่ิมเติมว�าท่ีสําคัญขอขอบคุณบริษัทประชารัรฐรักสามัคคีทุกจังหวัดท่ีมีส�วนร�วม ถือว�าการท่ีเราหาตลาดให กับ
ผลิตภัณฑอะไรก็แล วแต� ได มีโอกาสให คนมาสร างรายได ถือเปTนเรื่องดี ขอบคุณทุกคน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 ความคืบหน0าการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
  นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ (ประเทศไทย)
นําเสนอต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
  1) สร างกิจกรรมต�อเนื่องในโครงการ “ผ าขาวม าท องถ่ินหัตถศิลปwไทย”ซ่ึงเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแต�เดือนสิงหาคม 2559 ความคืบหน าท่ีสําคัญ 2 เรื่องหลักคือ  
 - ประกาศผลการประกวดชิงรางวัลผ าขาวม าดีเด�น 4 ประเภท ประกอบด วย
วัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติ (หนองบัวลําภู ชนะเลิศ) ผ าขาวม าความคิดสร างสรรค (อุดรธานี) 
ผ าขาวม าอัตลักษณประจําชุมชน (น�าน) และผ าขาวม าแปรรูป (สุโขทัย) 
 - กิจกรรม ผ าข าม าสารพัน เปTนการนําเสนอผ าขาวม าให กับผู บริโภคในกลุ�มใหม�ๆ 
โดยครั้งนี้ได รับความอนุเคราะห จาก central world ประสานงานโดยคุณชลิดา ได นําผ าขาวม าไปจัดแสดง
เปTนระยะเวลา 3 วัน ภายในงานมีกิจกรรมหลัก คือ 
 1. การแสดงภาพถ�ายอินสตาแกรมท่ีได รับรางวัล ซ่ึงเราได นํามาแสดงท่ีบอรดหน า
ห องประชุม  

 2. การนําแฟชั่นโชวผ าขาวม าท่ีไปเดินแบบท่ีญี่ปุHน กลับมาให ชาวไทยได รับทราบกัน 
 3. การนําผ าขาวม าไปใช ประโยชนต�างๆ ไม�ว�าจะเปTนการนํามาห�อของ ตกแต�ง เปTน
เครื่องประดับ  
 ปxจจุบัน สร างรายได เพ่ิมให แก�ชุมชนผู ผลิตผ าขาวม ามากกว�า 3 ล านบาท 
  
 2) เปSดร านประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) เพ่ือสร างช�องทางการสื่อสารและแสดง
สินค าถาวรให กับสินค าจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทุกจังหวัด ชั้น 1 อาคาร CW  Towerถนน รัชดาภิเษก 
  - สื่อสารconcept และผลงานเครือข�ายประชารัฐรักสามัคคี ผ�าน VTR และ 
พนักงานหน าร าน 
  - แสดงสินค าตัวอย�างจากชุมชนท่ีเข าร�วมงานกับเครือข�ายประชารัฐสามัคคี 
  - เน นยอดสั่งซ้ือ/การขายในปริมาณมาก ไม�เน นการขายปลีก    
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 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า ผ าขาวม าเปTนของด้ังเดิมอยู�แล ว แปรรูปน�าสนใจ การท่ีเราจะเอาเข าไปในชีวิตคนเมืองท่ีมีกําลัง
ซ้ืออาจต องทําในแบบการแปรรูป อย�างไรก็ตามการท่ีทําให เกิดกระแสและชาวบ านยังใช  ถือเปTนสิ่งดี เพราะเรา
ผลิตได ในประเทศ และในระดับชาวบ านใช ตอบโจทยดีกว�าคนเมืองใช  ทําความสะอาดง�าย ซักง�าย ตากแห งเร็ว 
แต�คนชั้นกลาง คนในเมืองอาจต องเปTนอีกแบบ เอาไปประยุกตเปTนเสื้อผ าการทําให เปTนกระแสและหาช�องทา
การจําหน�าย ต องทําให ผ าขาวม าพัฒนาคุณภาพ ช�วยภูมิปxญญาท องถ่ิน 
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�าสิ่งท่ีจะเพ่ิมเติมในอีก 2-3 เดือนข างหน า เช�น การทํา roadshow ไปตาม    
หัวเมืองอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ นการรับรู   
 นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ (ประเทศไทย)
รายงานต�อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว�า 
 1. หลังจากท่ีได ทํางานร�วมกับกลุ�ม central ก็คิดกันว�าจะนํา fashion showผ าขาวม าไป
ตามหัวเมืองและต�างจังหวัด ด วยเพ่ือให กระแสออกไปนอกกรุงเทพ 
 2. งานของกระทรวงอุตสาหกรรมThailand Industry Show ปลายเดือนกรกฎาคมก็
จะนําผ าขาวม าไปโชวต�อ 
 3. เรื่องของน องๆ เยาวชน designer นําผ าขาวม าไปทําชุดราตรี ลงนิตยสารแพรวสุด
สัปดาหวางแผงต นเดือนสิงหาคม และจะนําผลงานเหล�านั้นมาทําเปTน fashion show อีกรอบ  
 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า สรุปแล วในแนวคิดของเราใช ผ าขาวม าไปทําอะไรก็แล วแต�เนื้อผ าหรือใยผ ายังตามเดิม หรือ
สามารถพัฒนาไปใช อย�างอ่ืน เช�น ไหม  
 นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ (ประเทศไทย) 
กล�าวเพ่ิมเติมว�าผ าขาวม ามีวัสดุหลักๆ 3 ประเภท คือ ผ าฝsาย ผ าไหม (สุรินทร อีสาน) โพลีเอสเตอร บางครั้งใช 
เส นใยจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเหลือเปTนรีไซเคิล ฉะนั้นผ าขาวม าปxจจุบันมีวัสดุทุกชนิดอยู�แล ว  
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุมให ความเห็น
เพ่ิมเติมว�า ในประเด็นท่ีท�านแนะนําไม�ว�าจะเปTนยอดขายท่ีเข าไปสู�ชุมชนและรายได เข าไปสู�กลุ�มสมาชิก ตัวเลข
เงินสามล านบาทเปTนชุมชนท่ีเราเข าไปทํางานด วย เช�น อํานาจเจริญ แล วเราจะค�อยๆ ศึกษาและทําตัวเลขใน
ภาพรวมว�า ท้ังประเทศชาวบ านจะมีรายได เพ่ิมเท�าไหร� ยกตัวอย�างท่ีได เดินทางไปกับอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนท่ีบุรีรัมย ร อยเอ็ด จะไปส�งเสริมให ท่ีบุรีรัมยทอผ าขาวม ามากข้ึน ชาวบ านจะถามหาก่ีทอผ า พอไปท่ี
อุดรธานี ก็จะรู ว�าชุมชนมีความสามารถในการทําก่ีได  โดยทํามาขายท่ีบุรีรัมยวัสดุหลากหลายต้ังแต�ฝsาย ไหม โพ
ลีเอสเตอร จริงๆ แล วเปTนประเด็นท่ีเราเคยคุยกันในระดับคณะทํางานถึงเหตุผลท่ีเราเริ่มต นทําผ าขาวม า เพราะ
เปTนลักษณะการแปรรูปผลผลิตท่ีราคาย�อมเยาวท่ีสุดในบ านเรา คือ ผืนหนึ่งประมาณร อยบาทจนถึงแพงๆ ผ า
ไหม แปดร อยบาท ถ าพูดถึงการทอผ ามีมากมาย ไม�ว�าจะเปTนลวดลายของชาติพันธุในพ้ืนท่ีต�างๆ รวมถึงผ าไหม 
เปTนการส�งเสริมทางด านศิลปาชีพ เดือนสิงหาคมนี้จะครบรอบหนึ่งป~แรกของโครงการผ าขาวม าฯ และเราจะ
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มองต�อเรื่องขยายผลและสร างความเชื่อมโยงชุมชนท่ีเราเข าไปช�วย เราจะรวบรวมและนํามาเสนอในรูปของ
กรอบงานในโอกาสต�อๆไป  
 นางธนาภรณ พรหมสุวรรณ หัวหน าผู ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย กล�าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ นําผ าขาวม าไปแปรรูปโดยกลุ�ม
ผู เสียหายจากการค ามนุษยและกลุ�มคนพิการ กลุ�มสตรีด อยโอกาส โดยความเอ้ือเฟ��อจาก central world ชั้น 
4 ทําให คนกลุ�มนี้ มีรายได เพ่ิมข้ึนต�อเดือนมากกว�า 3,000 – 5,000 บาท  
 นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)      
มีข อเสนอในประเด็นนี้ว�า สํานักงานท่ีกระทรวงหรือหน�วยงานราชการเวลาจะเปลี่ยนผ าม�าน หรือวัสดุท่ีต องใช 
ผ าก็อยากให ใช ผ าขาวม าเปTนวัตถุดิบ เพ่ือเปTนการประชาสัมพันธ ต�อไป 
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าว
เพ่ิมเติมว�า จากท่ีได รับฟxงคณะ E6 ประชารัฐเพ่ือสังคม ไม�ว�าจะเปTนกลุ�มผู สูงอายุ หรือเรื่องของครัวเรือน 
กองทุนบทบาทสตรี จริงๆแล วอาจะเชื่อมโยงกัน กิจกรรมของ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม อาจเชื่อมโยงกันได  
อาจจะมีโอกาสใช ประโยชนในการPromote สินค าร�วมกัน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.2 ความคืบหน0าการประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐของจังหวัด  
  4.2.1  ความคืบหน าการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด(คสป.) ร อยเอ็ด 
  นายสฤษด์ิ  วิฑูรย  ผู ว�าราชการจังหวัดร อยเอ็ด รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
คสป.เหมือนเปTนบอรดใหญ�ในการดําเนินการพัฒนา บูรณาการกลุ�มขับเคลื่อนหรือกลุ�มสนับสนุน เปTนองคกร
ปฏิบัตินอกเหนือจาก อบจ. ท่ีดูแลเรื่องแผน คสป. ดําเนินการขับเคลื่อนท้ังสามกลุ�มงาน คือ เกษตร แปรรูป 
และท�องเท่ียวโดยชุมชน มีการประชุมทุกเดือนโดย คสป.ทําหน าท่ีเชื่อมโยงกลุ�มสนับสนุน ซ่ึงจะมีบริษัทประชา
รัฐฯ เปTนผู ปฏิบัติภารกิจกับชุมชน ทําให การทํางานเคลื่อนท่ีเร็วใช แผนของจังหวัดและแผนนโยบายรัฐของ
ประเทศเปTนกรอบการทํางาน และมีเปsาหมายการทํางานกับกลุ�มประชาชน ส�งเสริมการลดต นทุนการผลิต 
ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพให กับพ่ีน องเกษตรกร จัดทําโครงสร างพ้ืนฐาน เช�นน้ํา ระบบชลประทาน หรือการ
ยกระดับนวัตกรรมการผลิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด ศูนยวิทยาศาสตร  
  ยกตัวอย�าง D1 ส�งเสริมงานวิจัยสีย อมผ า กับกลุ�มวิสาหกิจหรือชุมชน D2 
พาณิชยจังหวัดอบรมช�วยเหลือเกษตรกรผู ประกอบการให มีทักษะมีขีดความสามารถ มีแผนธุรกิจเชื่อมโยง
การค าภายในและระหว�างประเทศ การท�องเท่ียวก็ได รับการสนับสนุนจาก ททท. สมาคมส�งเสริมธุรกิจ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี (เช�นกู�กาสิงห ททท.ส�งเสริมให เปTน village to the world ให คนเข ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 
ส�งเสริมให มีหน�วยงานต�างๆเข ามาประชุมสัมมนาในพ้ืนท่ี ส�งเสริมการพัฒนามัคคุเทศกน อย)D4 พาณิชยจังหวัด
มีการเปSดตลาด Road show สินค าชุมชน นําข าวหอมมะลิไปเปSดตลาดท่ีเมืองหางโจว ประเทศจีน มณฑล   
ยูนนาน เจ อเจียง หลังจากโรดโชวก็มีผู ประกอบการจีนเดินทางมาดูแหล�งผลิตพันธุข าว มีการสั่งซ้ือแล ว 1,117 
ล านตัน หรือมูลค�าประมาณ 27 ล านบาท  
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  คสป. เร�งดําเนินการส�งเสริมข าวอินทรีย อุตสาหกรรมแปรรูปถ่ัวปHานทองจาก
เดิมผลิตได ประมาณวันละ 80 kg. หรือ 300 – 400 ถุงต�อวัน เพ่ิมเปTน200 kg. หรือ 1,000 ถุงต�อวันจะ
พยายามคัดเกรดมาตรฐานถ่ัวปHานทองข้ึนบนเครื่องบินการบินไทย โดยพาณิชยของบประมาณเครื่องจัดทํา
บรรจุภัณฑ และส�งถ่ัวข้ึนเครื่องบิน ราคาทุน 4.50 บาท คาดว�าจะสามารถนําข้ึนเครื่องบิน 15,000 เท่ียวบิน 
นอกจากนี้จะมีการปรับขนาดบรรจุภัณฑเพ่ือให มีขนาดท่ีสอดคล องกับรูปแบบการใช งาน และลดต นทุนการ
ผลิต นําเข าจากกาฬสินธุ กิโลกรัมละ 50 บาทเกษตรจะส�งเสริมการปลูกพืชหลังนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพ่ิม
ระบบชลประทานช�วยเหลือ ทําให ขณะนี้ถ่ัวปHานทองสามารถใช วัตถุดิบจากร อยเอ็ดเองกิโลกรัมละ 37 บาท  
  เกษตรสมัยใหม� คือเรื่องของนาแปลงรวม ข าวอินทรีย เดิม 2,500 ไร� ป~นี้เพ่ิม
เปTน 10,000 ไร� ข าวเกษตรปลอดภัยหรือ GAP จากเดิม 50,000 ไร�เพ่ิมเปTน 100,000 ไร�  
  ท้ังหมดนี้คือการดําเนินงานของเศรษฐกิจในภาพรวมซ่ึงจะไปเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจฐานรากการท่ีจะทําสําเร็จคือ แต�ละหน�วยงานต องเข าใจบทบาทของตนเองท่ีเพ่ิมข้ึนและมีเปsาหมาย
การดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ีร�วมกัน  
  วาระของ คสป.คือ โครงสร างการดําเนินงานในเชิงรับวาระต�อไปท่ีจะทําให 
เศรษฐกิจฐานรากเข มแข็ง คือ การทําให ข าวหอมมะลิเปTนท่ีรู จัก โดยการสร างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข าวหอมมะลิทุ�งกุลาภายใต สัญลักษณเรียกว�า “เมืองหอมมะลิ” ซ่ึงทําให เห็นภาพสองด าน คือ  

1) ผลิตภัณฑท่ีเปTนสินค าหลักข าวหอมมะลิคุณภาพสูง (ท้ังตลาดภายในโดย
การส�งสินค าผ�านสหกรณต�างๆ ผ�าน บริษัทประชารัฐ ลงไปภาคใต  หรือจังหวัดอ่ืนสั่งซ้ือเปTนระยะ)  

2) เปTนแหล�งอารยธรรม เมืองแห�งการปฏิบัติธรรม เชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชื่อมโยงเปTน “ร อยแก�นสารสิน” ประกอบด วยร อยเอ็ด ขอนแก�น มหาสารคาม กาฬสินธุ ท�องเท่ียว
สี่เมืองรุ�งเรืองตลอดชีวิต” 

3) การพัฒนาเปTนแลนดมารคทุ�งกุลาร องไห  ทําให เปTนศูนยตลาดข าวหอมมะลิ 
ศูนยการวิจัยพัฒนาข าวอินทรีย ศูนยศึกษาหรือพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีอู�ข าวอู�น้ํา จัดระบบการทํา
สัมมาชีพ การขนส�งพัฒนาระบบ logistics  

4) เปTนกระเพาะอาหารของคนอีสานและท่ัวโลก  
5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนสถาน ศูนยวิทยาศาตร พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร พิพิธภัณฑข าวหอมมะลิ  
  4.2.2 การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร อยเอ็ด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
   นายวิรุฬ  มงคลศรีสวัสด์ิ  กรรมการผู จัดการบริษัทฯรายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้  
  ระยะท่ี 1 ภายใต  3 กลุ�มงาน 5 กระบวนการ ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ19 กลุ�มเปsาหมาย 

1) การเกษตร (ข าวหอมมะลิ)  จํานวน 3 หมู�บ าน/ชุมชน  
2) การแปรรูป SMEs/OTOP ถ่ัวปHานทอง/และผ าไหม/ฝsาย จํานวน 7 

หมู�บ าน/ชุมชน 
3) การท�องเท่ียวโดยชุมชน โบราณสถานกู�กาสิงห/และพระมหาเจดียศรีชัยมงคล 

จํานวน 9 หมู�บ าน/ชุมชน 
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  ระยะท่ี 2แผนการขยายพ้ืนท่ีดําเนินการป~ 2560 ในพ้ืนท่ี 20 อําเภอ 60
กลุ�มเปsาหมาย 
  1) ด านการเกษตร   จํานวน  20  กลุ�ม 
  2) การแปรรูป SMEs/OTOP   จํานวน  19 กลุ�ม 
  3) การท�องเท่ียวโดยชุมชน  จํานวน  21 แห�ง     
  ด0านการเกษตร (ข0าว) 
  การดําเนินงาน 
  ข าว เราปรับกระบวนการเข าสู�กระบวนการอินทรีย  และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดในการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ทําให มีมูลค�าเพ่ิมข้ึน สามารถขายข าวอินทรีย ข าว
หอมะลิแดง ข าวกล อง ข าวหอมมะลิขัดขาว ราคาสูงข้ึน 100 บาทต�อกิโลกรัม การนํากระบวนการและ
เครือข�ายประชารัฐ 5 ภาคส�วนลงไป คือ ภาครัฐสนับสนุนท้ังหน�วยงานอุตสาหกรรม พาณิชย เกษตร หรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เองได เข าไปร�วม และเอกชนขับเคลื่อนโดยส�งเสริมการตลาดนําองคความรู การ
วิเคราะหข อมูล สอนให ชาวบ านรู ว�า คนซ้ือเปTนใครใช  4Ps คนซ้ือต องการแบบไหน ให ชาวบ านปรับ
กระบวนการผลิตให ตรงกับความต องการจนชาวบ านผลิตผ าขาวม าสีสันสดใส สอดคล องกับกลุ�มผู ซ้ืออายุ 20-
40 ป~ ทําให ผลิตภัณฑโดดเด�นและร�วมประกวดผ าขาวม า ได ไปเดินแฟชั่นโชวท่ีญี่ปุHน  
  สถาบันการศึกษา เชื่อมโยงให ชาวบ านนําภูมิปxญญาไปสู�นวัตกรรมโดยงานวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก�น/ สารคาม/ กาฬสินธุ และราชภัฏร อยเอ็ด ทําให ผลิตภัณฑสามารถเพ่ิมมูลค�าเพ่ิมได 
โดยเฉพาะเครื่องสําอางคทําจากข าวหอมมะลิ และสมุนไพรท องถ่ิน สร างแบรนดESANA หรืออีสานนะ ทําให 
ข าวหอมมะลิแปรรูปราคากิโลกรัมละ 5,000 บาท  
  ภาคประชาสังคม ท้ัง พอช. และสถาบันพระปกเกล า สร างความเข มแข็งความ
เข าใจ ตอนนี้เปTน “ชุมชนประชาเข าใจ” คือ ทุกคนมีส�วนร�วม เข าใจมีบทบาทมีหน าท่ีมีส�วนร�วมขับเคลื่อนได 
ไกล  
  ภาคประชาชน เปTนผู ปฏิบัติสินค าขายได เกิดการพัฒนา ในส�วนของผลิตภัณฑ
ใหม�ของชุมชน คือชาจากใบข าว และครีมเทียมใส�กาแฟ เม่ือก�อนชาวบ านเอาข าวใส�กาแฟ จึงได นําไปวิจัย
พบว�าในข าวมีน้ํามันซ่ึงทดแทนไขมันได จึงเอาเปTนนวัตกรรมของชุมชนการเกษตร เชื่อมโยงกับร านอาหาร
โรงแรมในท องถ่ินให ซ้ือผลิตภัณฑชุมชน โดยรู ความต องการและวางแผนการผลิตให เปTนผักอินทรียกระจายไป
ในตลาดชุมชน ขายท่ีโรงพยาบาล และร านอาหารเครือข�าย 
  ด0านการแปรรูป 
  การดําเนินงาน 
  อาศัยเครือข�าย YEC กระจายตามร านค าสมาชิก ตอนท่ีเกิดสถานการณน้ํา
ท�วมภาคใต  ร อยเอ็ดได ส�งข าวไปช�วยเหลือ และเปTนท่ีถูกใจ ตอนนี้กําลังเชื่อมโยงกับประชารัฐสุราษฎรธานี 
  ด0านการท8องเท่ียวโดยชุมชน 
  ทําตลาดออนไลน ป~ท่ีแล วมีนักท�องเท่ียวฝรั่งเศสมาดํานา และทางเราถ�ายภาพ
และส�งE-mail ตามไปให  และนักท�องเท่ียวกลับมาเม่ือถึงฤดูเก่ียวข าว ทําให มีการปรับปรุงให เปTนการท�องเท่ียว 
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4.0นอกจากนี้พบว�า คนหนุ�มสาวเริ่มกลับเข ามาท่ีชุมชน ทําให มีการเชื่อมโยงระหว�างวัยสูงอายุกับวัยเด็ก ทําให 
การเข าถึงเทคโนโลยีหรือความเปTน 4.0 เกิดข้ึนได จริง  
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าว
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ขอบคุณท�านผู ว�าท่ีพยายามใช โครงสร าง คสป.และประชารัฐ ไปช�วยเหลือประชาชน 
เรื่องของ 4.0 ตอนนี้ทราบดีว�ารัฐบาลพยายามปรับปรุงโครงสร างเศรษฐกิจ จากเดิม 1.0 เปTนเรื่องการเกษตร 
แรงงานต�างๆ ประชาชนครึ่งประเทศเกือบ 30 ล านคน จังหวัดต�างๆท่ีมานําเสนอ พยายามดึงศักยภาพตัวเอง
ข้ึนมา เราต องพยายามดึงคนพวกนี้ไปสู� 4.0ให ได  ให ทําเงินได มากกว�านี้กระทรวงเกษตร พาณิชย พัฒนาสังคม
มหาดไทย ก็เข ามาช�วยกัน ส�วน 2.0 3.0 เปTนเรื่องการผลิต อุตสาหกรรม 4.0 ถ าเราผลิตสินค าท่ีใช เทคโนโลยี
พ้ืนๆ เราอาจจะสู ต นทุนการผลิตกับประเทศท่ีมีประเทศใหญ�เข าไปช�วยเหลือไม�ได   
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม 
ให ความเห็นเพ่ิมเติมว�า ตามท่ีได ทํางานใกล ชิดร�วมกับท�านผู ว�าฯ สฤษด์ิ ท�านจะมีการปรับปรุงในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ หากบริษัท เช�น เอสซีจี หรืออ่ืนๆท่ีมีความพร อมและประสงคจะเข ามาให คําแนะนํา ก็สามารถเข ามา
ทํางานร�วมกับกลุ�มสหกรณ ส�วนประเด็นท่ีท�านผู ว�าฯ จะนําถ่ัวปHานทองข้ึนไปบนเครื่องการบินไทย เคยมีการ
เจรจาอยู�นานกับการบินไทย เพราะอยากขอราคาท่ี 4.50 บาท ต นทุน 6.50 บาท ซ่ึงการท่ีขายถ่ัวบนเครื่องบิน
จะช�วยประชาสัมพันธจังหวัดร อยเอ็ด ดูจากด านหลังของถุงถ่ัวจะเปTนการ Promoteจังหวัดให คนท่ีเดินทางมา
ไทยมีโอกาสรู จักร อยเอ็ดด วย อีกส�วนท่ีอาจเชื่อมโยงกับด านการค าปลีก คือ ผู บริหารระดับสูงของเทสโก อยู�กับ
เรา 
  ผู ว�ากําลังจะช�วยเหลือกลุ�มสหกรณการเกษตรวิสาหกิจท่ีทํานา เสร็จแล วจะมี
ช�วงว�างจากฤดูกาลทํานากําลังจะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือให มีรายได หมุนเวียนกลับมาในช�วงเวลาดังกล�าวอย�าง
เซ็นทรัลหากมียอดสั่งซ้ือผักประเภทต�างๆท่ีจะรับประทานได ในช�วงเวลานั้น ก็จะเปTนประโยชน  
  ในส�วนของโบรชัวรท่ีท�านรัฐมนตรีกรุณาให คําแนะนํา เปTนรูปแบบโบรชัวรการ
ไหว พระธาตุอีสานสี่เมือง รุ�งเรืองตลอดชีวิต จะเห็นเส นทางการเดินทางท่ีทําให คนได อยู�ในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน จะ
ช�วยเรื่องรายได  เช�น ชาวบ านร อยเอ็ดขายอาหารเครื่องด่ืมต�างๆ ระหว�างคนเดินทาง ถือเปTนการบูรณาการการ
ทํางานในรูปแบบกลุ�มจังหวัด 4 จังหวัด เชื่อมโยงคณะ E3 กับ E1 ด วย  
  นายวรวัฒน  ศรียุกต ผู แทนจากบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด ให ความเห็น
เพ่ิมเติมว�า เก่ียวกับเรื่องถ่ัวในคณะ D6 เกษตรสมัยใหม� มีคณะทํางานย�อยเรื่องถ่ัวขณะนี้มีการดําเนินการซ่ึงมี
การนําเข าถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง จากต�างประเทศเข ามา90เปอรเซนต ฉะนั้นอยากเชื่อมโยงกับถ่ัวปHานทอง เพราะ
กรมวิชาการเกษตรมีท้ังเรื่องพันธุ  เรื่องวิชาการ ตอนนี้ กําลังประสานกับสยามคูโบต าในเรื่องการใช 
เครื่องจักรกลในการเก็บเก่ียว    
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.3การรับรองการเปEนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช  เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุมว�า สืบเนื่องจาก
กรมสรรพากรออกพรฏ. ความตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ว�าด วยการยกเว นรัษฎากรซ่ึงมีผลบังคับใช แล ว 
และอธิบดีกรมสรรพากรได ประกาศให กรมการพัฒนาชุมชนเปTนหน�วยงานรับรองการเปTนวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ี
จัดต้ังตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ขณะนี้มี 76 แห�ง + 1 แห�ง คือประชารัฐประเทศไทย และขณะนี้อนุมัติ
แล ว 4 บริษัท คือ บริษัทประชารัฐฯ หนองคาย ปทุมธานี กาฬสินธุ เลย คงเหลือ1 แห�งท่ียังไม�อนุมัติเนื่องจาก
ข อมูลไม�ครบถ วน และกําลังขอข อมูลกลับมา คือ บริษัทประชารัฐฯ แพร�  
  ผลของการรับรอง คือ บริษัทสามารถนําไปประกอบการขออนุมัติเปTนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมในการรับสิทธิ์ยกเว นภาษีอากรจากกรมสรรพากร และหนังสือรับรองมีอายุใช ได 2 ป~ฉะนั้นตัวแทนของ
จังหวัดท่ีอยู�ในท่ีนี้ ท่ียังไม�ได เสนอมา ก็ให เสนอมาได  และทางกรมจะพิจารณาและรับรอง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.4  การประเมินส8วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช  เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุมว�า เกณฑชี้วัดใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซ่ึง กพร. ระดับของหน�วยงานท่ีประเมินผลการทํางานของหน�วยงาน
ราชการ เกณฑชี้วัดท่ีเราเสนอไปในเรื่องของการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
  เกณฑชี้วัด คือ ในเดือนกรกฎาคม 2560 รายได ของกลุ�มเพ่ิมข้ึน 886 กลุ�ม ในเดือน
กันยายน 2560 รายได ของกลุ�มเพ่ิมข้ึน 1,140 กลุ�ม ซ่ึงผลการดําเนินงาน ณ ปxจจุบันผ�านเกณฑเปsาหมายแล ว 
คือ กลุ�มมีรายได เพ่ิมข้ึนแล ว 1,251 กลุ�ม มีผู ได รับประโยชน 338,296 คน รายได เพ่ิมข้ึน 509,810,344 บาท 
ซ่ึงเกินเกณฑเปsาหมาย 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า อยากจะให ประชารัฐทุกแห�งได ไป certify เปTน social enterprise เพราะจริงๆแล ว
คุณสมบัติได หมดอยู�แล ว ขอให บริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทยช�วยแนะนําอยากให ไปจดจัดต้ังให ถูกต อง เปTนไป
โดยเร็วอย�างท่ีเคยเรียนให ทราบ เปTนความภาคภูมิใจของรัฐบาลท่ีบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทยสามารถ
ผลักดันให เปTนรูปแบบ SE ได  76 จังหวัด จากท่ีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรายงานเม่ือสักครู� เกินเปsาหมาย
หมดเลย ซ่ึงกลุ�มต�างๆ ท่ีเราเข าไปจับก็จะมีไส ในของเขาตัวเชิงปริมาณออกมาในรูปของจํานวนก็โอเค อยากได 
เชิงคุณภาพด วย 
  นายมีชัย  วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย มีความเห็น
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1.ถ าเผื่อบริษัทเอกชนท่ีร�วมมือ อยากจะไปจด SE ของตนเองไปท่ีกรมการพัฒนา
ชุมชนได ใช�หรือไม� 
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  2. ขอให กระทรวงมหาดไทยช�วยติดตามกลุ�มต�างๆอีกเยอะแยะท่ียังไม�เข ามาใน
เครือข�ายของเรา เพราะมีหลายอย�างท่ีทําคล ายคลึงหรือตรงกับของเรา ถ าเผื่อมีการเก็บข อมูลและนํามา
รวบรวม ตัวเลขจะโตอีกเยอะ ถ ามีอยู�แล ว เราก็ไม�ต องไปเริ่มใหม�ทุกจุด 
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า
นําเรียนท่ีประชุมเพ่ือได มองดูตัวเลขนี้ถ าเรามองตัวเลขรายได จากกรมการพัฒนาชุมชนท่ีมาจากสินค า OTOP 
ท้ังหมดในป~ 2558 จะอยู�ท่ี 109,000 ล านบาท  ในป~ 2559 เติบโตข้ึนเปTน 120,000 ล านบาท โตประมาณ 
10% เรามีผู ประกอบการประมาณ 40,000  กว�ากลุ�ม ผลิตภัณฑ 80,000 ชนิด หารเฉลี่ย 275,000 ตัวเลขท่ี
นําเสนอเม่ือสักครู�หารเฉลี่ยได ประมาณ 470,000 แสดงว�า อัตราเฉลี่ยต�อกลุ�มท่ีเราลงไปทํางานด วย เทียบกับ
ค�าเฉลี่ยท่ัวๆไปเพ่ิมข้ึนเกือบ 40% ป~ 59 GDP ประเทศไทยโตอยู�ท่ี 3.2% Key message คือ ด วยการ
ขับเคลื่อนของพัฒนาชุมชน และเก่ียวโยงกับทุกภาคส�วนท่ีได มีโอกาสร�วมงานกัน ทําให การเติบโตของเศรษฐกิจ
ฐานรากเติบโตข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐไตรมาสท่ี 2 
  นายประวิช สุขขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงเครือข�ายโอทอปกับประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดต�างๆ โดยดําเนินการ
ผ�านการสร างเครือข�าย OTOP Trader จัดต้ังนําร�องแล วใน 10 จังหวัด ได แก� สระบุรี กาญจนบุรี พัทลุง 
สุราษฏรธานี ร อยเอ็ด ชุมพร ตราด เชียงใหม� อยุธยา กาฬสินธุ  

2. เยาวชนสานพลังเพ่ือบ านเกิด นักพัฒนาธุรกิจชุมชน จะเข าประจําพ้ืนท่ีประชารัฐ
จังหวัดต�างๆภายในไตรมาส 1 ปxจจุบันเข าครบแล ว76 จังหวัด ต้ังแต�เดือนมกราคม 2560 ฝ�กอบรมโดยบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ระยะเวลา4 เดือน และกลับเข ามาฝ�กร�วมกันทุกไตรมาส โดยไตรมาส 
1 ลงพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช ฝ�กเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชน และในวันนี้เยาวชนฝ�กท่ีสามพราน เรื่องเกษตร
ปลอดภัย  

3. ระบบบัญชีทํามาค าขาย กําหนดไว ว�าจะดําเนินการในไตรมาส 1 ฝHายเลขาและ
คณะทํางานนําไปเชื่อมโยงกับคณะการศึกษา สอนให โรงเรียนเปลี่ยนแนวคิดจากการทํามาหากินเปTนการทํามา
ค าขายและนําให เด็กสามารถนําการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาประยุกตใช ได ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ครอบคลุม 305  โรงเรียน ใน 47จังหวัด  

4. กรอบธรรมาภิบาลสําหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จังหวัด บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีฯ (ประเทศไทย) ร�วมกับตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย และศาสตราจารยกิติพงศ กําหนดกรอบ
บรรษัทภิบาล ดําเนินการไปแล วเผยแพร�และปฏิบัติในทุกบริษัทประชารัฐฯ จังหวัด ครอบคลุมการดําเนินงาน
ภายในบริษัทเองและภายนอก  

5. เครื่องสีข าวในครัวเรือน กําหนดไว ในไตรมาส 1 ให สามารถใช ได และเปTนผลแล ว โดย
บริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และในไตรมาส 3 จะนําไปค าขายให ได ในเชิงพาณิชยใน
ราคาท่ีเหมาะสม  
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  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า     
เม่ือช�วงเช าท่ีได พูดคุยกับกลุ�มเอไอเอส ช�วงปลายป~อยากทราบว�าจะมีให ได ก่ีเครื่อง คุณต องใจติดตาม 

6. สร างการถอดบทเรียน Best Practice 3 กลุ�มงานให ถ�ายทอดเปTนแบบอย�างสําหรับ 
76 จังหวัดได  จะดําเนินการกลุ�มงานละ 4 ชุมชนเปTนตัวอย�าง โดยบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย ดําเนินการ
คัดเลือกร�วมกับบริษัทประชารัฐฯ จังหวัด  

 กลุ8มตัวอย8าง (best practice) : ด0านการเกษตร 
  - กลุ�มผู ผลิตส มปลอดสาร จังหวัดพิษณุโลก สร างแบรนด/ช�องทางการจําหน�าย
ส มเขียวหวาน ปลอดสาร ให ส มมีราคาและส�งขาย supply chain ท่ีแน�นอน  
  - กลุ�มผู เลี้ยงปลานิล จังหวัดพะเยา พัฒนาการผลิตสู�มาตรฐาน GAP ทุกบ�อเลี้ยง 
  - ปH า เศรษฐกิจครอบครั วจั งหวั ดสกลนคร อนุ รั กษ ปH า ไม  เ พ่ิ มรายได จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - กลุ�ม Green Market จังหวัดเพชรบูรณ เชื่อมโยงเกษตรปลอดภัยผู ค าปลีกราย
ใหญ�ผลักดันด านเกษตรปลอดภัย 
  กลุ8มตัวอย8าง (best practice) : ด0านการแปรรูป 
  - กลุ�มทอผ านาหม่ืนศรี จังหวัดตรัง เชื่อมโยงกับภาควิชาการเพ่ือสร างนวัตกรรมนา
โนเทค ขับเคลื่อนเข าสู� Thailand 4.0  
  - กลุ�มผลิตภัณฑกระจูด จังหวัดนราธิวาส ประสานความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 
เรียนรู จากจังหวัดอ่ืน 
  - กลุ�มขนมหม อแกง สํามะโรง จังหวัดเพชรบุรี สร างนวัตกรรมบรรจุภัณฑยืดยายุ
และสูตรสินค าใหม�ทํางานร�วมกับฟxกทองอินทรีย จังหวัดน�าน  
  - กลุ�มผู ผลิตเบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร ปรับรูปลักษณสินค าให เข ากับความ
ต องการของตลาด 
  กลุ8มตัวอย8าง (best practice) : ด0านการท8องเท่ียวโดยชุมชน 
  - ชุมชนขนมแปลก จังหวัดจันทบุรี สร างการท�องเท่ียวด านวัฒนธรรมอาหาร 
  - ชุมชนมอแกนสะพานสารสิน จังหวัดภูเก็ต จากชุมชนประมงสู�การท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  - บ านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย ยกระดับระบบการบริหารจัดการในชุมชน 
  - ชุมชนกู�กาสิงห จังหวัดร อยเอ็ด เชื่อมโยงเครือข�าย ขยายกําลังการต อนรับ
นักท�องเท่ียว 
  ไตรมาส 2 ตามRoad Map 
  1. การสร างE- Commerce Platformเพ่ือชุมชนฐานรากกรมการพัฒนาชุมชนร�วมกับ 
lazada นําสินค าชุมชนเข าระบบ 204 รายสรุปผลการดําเนินงาน การจําหน�ายสินค าทางออนไลนทาง Website 
Lazada.co.th (ข อมูลจาก พช.)ผู ผลิต ผู ประกอบการ ลงทะเบียนสินค าเข าสู�ระบบการจําหน�าย ออนไลน 
จํานวน 204 รายการจํานวนผู ซ้ือสินค า 138 รายสินค าท่ีขายได  จํานวน 303 รายการยอดจําหน�ายท้ังสิ้น 
41,564 บาท 
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   E- Commerceสําหรับกลุ�มงานเกษตร ร�วมกับ AISและ SCG Express ในการนํา
ชุมชนการเกษตรข้ึนสู� Mobile application ฟารมสุข อยู�ระหว�างดําเนินการ 
   E- Commerce สําหรับกลุ�มงานแปรรูป เตรียมความพร อมชุมชนผู ผลิตเพ่ือเข าร�วม
ขายสินค าบน Lazadaสร างแคตาล็อกสินค าบนเว็บไซตบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
   E- Commerce สําหรับกลุ�มงานท�องเท่ียวโดยชุมชน สร างความเชื่อมโยง mobile 
application ท�องเท่ียว “นายรอบรู ” เพ่ือสร างฐานข อมูลร�วมกัน อยู�ระหว�างดําเนินการ 
  2. การให ความสนับสนุนทางการเงินกับวิสาหกิจชุมชน  หัวหน าคณะทํางานภาคเอกชนให 
แนวคิดว�าอาจทําเปTนloan capital ท่ีจะเริ่มให มีเงินทุนให ชุมชนไปดําเนินธุรกิจได  แต�ดําเนินการปxจจุบันนี้เปTน
ความเข มแข็งของชุมชนเอง บัญชีครัวเรือนพ่ึงดําเนินการ การสนับสนุนเปTนในรูปแบบการให ขาดให ชุมชนเข าไป
ดําเนินการ 
  3. การพัฒนาศูนยเรียนรู ชุมชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ดําเนินการ
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ป~ 2559 กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย 22,560,000 บาท
พัฒนาศูนยเรียนรู เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 1,353 ศูนย ครอบคลุมทุกอําเภอ กรมการ
พัฒนาชุมชน ได กําหนดข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะนําศูนยต�างๆ เหล�านี้มาเปTนเครือข�ายเผยแพร�ความรู ด าน 
SE และการดําเนินชีวิตภายใต เศรษฐกิจพอเพียงป~ 2560 กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณ 
699,181,700 บาทจัดอบรมสัมมาชีพชุมชน 23,589 หมู�บ าน ๆ ละ 20 คน รวม 471,780 คน 
   ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ครัวเรือนมีอาชีพและรายได เพ่ิมข้ึนเกิดกลุ�มอาชีพ2,360 กลุ�ม 
   แนวทางในการจัดการในศูนยเรียนรู ชุมชน 
   ข้ันท่ี 1 ระดับบุคคล ครัวเรือน ฝ�กอบรมสัมมาชีพชุมชน ลดการพ่ึงพา ละความ
ฟุHมเฟ�อย เลิกอบายมุข 
   ข้ันที 2 รวมกลุ�ม รวมซ้ือ รวมขาย เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให กับสินค า (OTOP / SMEs / CE 
: Community Entrepreneur  
   ข้ันท่ี 3 ร�วมมือ ร�วมทุน ร�วมค า (SE : วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
  4. สานพลังเพ่ือบ านเกิด รุ�นท่ี 2 จํานวนผู สนใจสมัครเข าร�วมโครงการผ�านระบบ
ออนไลน ยื่นใบสมัคร 624 คน สอบผ�านขอเขียน 415 คน ผ�านสอบสัมภาษณ 178 คนแผนท่ีจะดําเนินการ
ต�อไปมีดังนี้ 
   - ทดสอบกิจกรรมกลุ�มรอบสุดท าย 1-2 กรกฎาคม 2560 
   - ประกาศผู ผ�านเข าร�วมโครงการ  15 กรกฎาคม 2560 
   - เริ่มงาน    4 กันยายน 2560 
   - ฝ�กอบรม 2 เดือน   4 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 
   - ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง   1 พฤศจิกายน 2560 
  นางต องใจ  ธนเชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย กล�าว
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ภาพรวมจากการทํางานรุ�นแรก อบรมสี่เดือน แต�เน นวิชาการค�อนข างมาก อบรม
ความรู การพัฒนาธุรกิจ ความรู ในการทํางานร�วมกับชุมชน และด านการสื่อสารและเปTนผู นํา หลังจากน องๆลง
พ้ืนท่ี6 เดือนพบว�า ทักษะในการทํางานกับชุมชนและการประสานงานเปTนเรื่องจําเปTนมาก จึงได ปรับลด
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หลักสูตร ลดทฤษฎีเรื่องการพัฒนาธุรกิจลงบ าง เน นการทํางานกับชุมชนและการประสานงานเพ่ิมข้ึน แม แต�
การคัดเลือกก็เปลี่ยน criteria โดยเติมเรื่อง EQ จากเดิมเน นหาคนฉลาดและแก ไขปxญหาได เปTนหลัก  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า
ด วยวัตถุประสงคด้ังเดิมคือต องการหาน องๆท่ีอยู�ในบ านเกิดโตในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น จึงได เรียกว�าโครงการสาน
พลังเพ่ือบ านเกิด แต�จริงๆ แล วเด็กๆ เหล�านี้โตในกรุงเทพมหานครบ าง มีแนวความคิดหลากหลายการท่ีเรามี
ประชารัฐในแต�ละจังหวัดมิได หมายความว�า กรรมการหรือ MD จะคุยกัน ก็เลยต องมีน องๆ เหล�านี้เปTนแกน 
platform ในการพูดคุยกันไปมา  
  5.บริษัทเอกชน Mappingเม่ือเช าได มีการประชุมกับเอกชนรายใหญ�ท่ีได เข ามาร�วมใน
เครือข�ายประชารัฐ แต�ละบริษัทปวารนาตัวเปTนผู ขับเคลื่อนในแต�ละจังหวัด น้ําตาลมิตรผล จากตารางตกหล�น
จังหวัดสุพรรณบุรี และสิงหบุรีด วยเราพยายามชักชวนให เอกชนไปเปTนเจ าภาพในการขับเคลื่อนแต�ละจังหวัด 
นอกจากมิติเรื่องพ้ืนท่ี ยังมีมิติด าน function ท่ีเอกชนหลายรายช�วยงานมาตลอด เช�น central ให พ้ืนท่ีเพ่ือให 
ชุมชนเข ามาค าขาย การไปรับซ้ือผลผลิตจากชุมชนผ�านท็อปส  เทสโก ก็ช�วยเหลือ เอไอเอส ธนาคารกรุงเทพ
ช�วยประชาสัมพันธ ผลสรุปท่ีได จากเม่ือเช า คือ ควรต องขยายเครือข�ายบริษัทเอกชน อาจขยายไปถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรายอ่ืนๆ ด วยเพ่ือทําให ความร�วมมือขยายผลต�อไป   

 
 
  6. การประเมินผล 3 เปsาหมายหลัก โดยการเพ่ิมรายได  เพ่ิมมูลค�า ลดความยากจน 
การขับเคลื่อนกลุ�มเปsาหมายของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ 
   กลุ�มเปsาหมายท้ังหมด 2,508 กลุ�ม จําแนกเปTน ด านการเกษตร 715 กลุ�ม ด านการ
แปรรูป 1,216 กลุ�ม และด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน 577 กลุ�ม โดยมีกลุ�มเปsาหมายท่ี คสป.เปTนหลักในการ
ขับเคลื่อน จํานวน 1,978 กลุ�ม และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ เปTนหลักในการขับเคลื่อน จํานวน 530 
กลุ�มมีการติดตามประเมินผลและจัดเก็บข อมูลในชุมชนเหล�านี้ อย�างต�อเนื่อง  
   นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย กล�าว
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�าในส�วนของชุมชนท่ีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขับเคลื่อนหลัก มีจํานวน 573 ชุมชน รวม
แล ว 20,702 ครัวเรือนแบ�งเปTน301 โครงการ โดย 40% เปTนการเกษตร 40% เปTนแปรรูป ท่ีเหลือเปTน
ท�องเท่ียวโดยชุมชน  
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   การช�วยเหลือของประชารัฐเปTนเรื่องขององครวม กว�า 60% ของโครงการ เปTนการ
ให ความช�วยเหลือด านการตลาด ตรงกับสิ่งท่ีเราทราบกันว�าชุมชนมีความสามารถในการผลิตแต�ยังไม�รู จักเรื่อง
การตลาดดีนัก 301 โครงการ แบ�งเปTน 7 หัวข อหลัก คือ  

   - เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 20 กว�าจังหวัด 
   - ข าว 20 กว�าจังหวัด 
   - ผลไม เพ่ือการแปรรูป กล วยทํามากสุด 
   - ปลาน้ําจืดและแปรรูป มีตั้งแต�ริมแม�น้ําโขงถึงภาคเหนือ 
   - ผ าทอมือ  

   - ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท�องเท่ียวธรรมชาติ  
   ตรงนี้อาจเปTนจุดเริ่มต นท่ีจะไปคิดต�อในเรื่องของคลัสเตอรในภาพรวมจะ
ขับเคลื่อนแต�ละคลัสเตอรได อย�างไรเพ่ือให เกิดการบูรณาการนอกจากนี้ บริษัทประชารัฐจังหวัดฯ อาจมีความ
กังวลในเรื่องการขับเคลื่อนในระยะยาว และความยั่งยืนท้ังการขับเคลื่อนและการเงินของบริษัท เปTนประเด็นท่ี
ต องหยิบยกมาชี้แจงทําความเข าใจร�วมกัน  
   นายประวิชสุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า ในส�วนของ
ชุมชนท่ีขับเคลื่อนโดยคสป. ร�วมกับ บร ิษัทประชารัฐรักสามัคคี เครือข�ายท้ัง 77 แห�ง นี้ 1,935 แห�ง พัฒนา
ชุมชน เก็บข อมูลการเกิดรายได ในชุมชนกลุ�มเปsาหมายอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด ปรากฏตามตารางบนจอและ
เอกสาร   
   การเพ่ิมรายได0ให0กับกลุ8มเปVาหมายโดยสรุปแล วท้ังประเทศมีกลุ�มเปsาหมาย 2,508 
กลุ�ม ไม�ใช�ว�าทุกกลุ�มเราเข าไปทําแล วจะมีรายได เพ่ิมข้ึนในทันที  พอไปทําแล วจากการวัดผลท่ีมีการส�งข อมูล
เข ามาอย�างต�อเนื่อง ผ�านเครือข�ายของกรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี มีรายได เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1,251 กลุ�ม 
ประมาณ 51% คิดเปTนเงิน จํานวน 509,810,344 กลุ�ม จําแนกได ดังนี้  
   - ด านการเกษตร มีรายได เพ่ิมแล ว 382 กลุ�ม คิดเปTนเงิน 259,312,367 บาท 
   - ด านการแปรรูป มีรายได เพ่ิมแล ว 647 กลุ�ม คิดเปTนเงิน 182,487,825 บาท 
   - ด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน มีรายได เพ่ิมแล ว 222 กลุ�ม คิดเปTนเงิน 68,010,152 บาท 
   มีผู ได รับประโยชนจากโครงการ 338,296 คนรายได เฉลี่ย 1,507 บาทต�อคน ใน
ฐานข อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน จะลงไปได ในแต�ละชุมชน ซ่ึงจะมีรายได เพ่ิมข้ึนจะไม�เท�ากันข้ึนอยู�กับ
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
   นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  หัวหน าทีมภาคเอกชน มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าเท�าท่ีเราเก็บ
ตัวเลขเวลาท่ีเรามองเปTนกลุ�มวิสาหกิจชุมชน เราคงพอทราบว�าเวลาท่ีชาวบ านรวมตัวกันมีท้ังคนท่ีอยู�ท่ีนั่น และ
คนกลางๆ หรือเปTนคนให กําลังใจ แต�อย�างน อยสามารถนับจํานวนหัวได  ถ าถามว�าตามเกณฑรายได เฉลี่ย 
1,507 บาทต�อคนถือว�าเปTนข้ันตํ่า แต�เราทราบอยู�ในเกณฑ จปฐ. ซ่ึงจริงๆแล วต องเปTนการเพ่ิมรายได ให ชุมชนท่ี
ยังถือว�าตํ่ากว�าเกณฑ ถ าผมจะย อนกลับมาในข อมูลท่ีนําเรียนคร�าวๆ ถ าพัฒนาชุมชนมีการเก็บตัวเลขรายได 
ของ OTOP ต�างๆ เพ่ิมข้ึนถึง 10% อยู�ท่ีประมาณ 11,000 ล านบาท เราก็จะเห็นว�าใน 509 ล านเปTนเพียงแค�
ส�วนเดียวเท�านั้นอันนี้คือพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเราลงไปทํางานด วย ท่ีเราไม�ได ลงไปทํางานด วยเขาก็มีการเติบโตอยู�แล ว 
แต�ในสิ่งเหล�านี้ท่ีมีการทํางานร�วมกันคือ เชื่อมโยงกับภาคเอกชน แต�อย�างท่ีเรียนเบ้ืองต น โครงการผ าขาวม า 
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เวลาเราคํานวณผ าขาวม าโดยรวมร อยเอ็ด อํานาจเจริญ ไม�ได หมายความว�าคนอ่ืนขายไม�ได  เพียงแต�เราไม�ได ไป
นับ เปTนเรื่องของการท่ีเราค�อยๆ เริ่มในการเก็บข อมูล เพ่ือมาเปTนฐานในการวิเคราะหแล วเราจะได บริหาร
จัดการไปในพ้ืนท่ีเปsาหมายได ตรงเปsาได มากยิ่งข้ึน  
   การเพ่ิมมูลค8าสินค0าชุมชน 
   สินค าเกษตรส�วนใหญ�เพ่ิมราคาจากการท่ีเราเข าไปสร างแบรนด พอมีการกําหนด
ยี่ห อเปTนท่ียอมรับและรู จักของผู บริโภค ราคาก็จะเพ่ิมข้ึนได  รวม 60 ชนิด (เดิม 45 ชนิด/ใหม� 14 ชนิด)5 ชนิด
สินค า มูลค�าเท�าเดิม20 ชนิดสินค า เพ่ิมมูลค�าไม�เกิน ร อยละ 50 และ 16 ชนิดสินค า เพ่ิมมูลค�า ร อยละ 50-
100สินค าเกษตรท่ีถูกเพ่ิมมูลค�าสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ 
 

 
 

   สินค าแปรรูปเราเข าไปสร างแบรนดทําให มูลค�าเพ่ิมข้ึน ส�วนใหญ�เปTนสินค าท่ีชุมชน
ดําเนินการอยู�เดิมรวม 100 ชนิด (เดิม 63 ชนิด/ใหม� 37 ชนิด) ประกอบด วย 6 ชนิดสินค า มูลค�าเท�าเดิม 17 
ชนิดสินค า เพ่ิมมูลค�าไม�เกิน ร อยละ 50 และ 13 ชนิดสินค า เพ่ิมมูลค�า ร อยละ 50-100สินค าแปรรูปท่ีถูกเพ่ิม
มูลค�าสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ 

 
 
   สินค าการท�องเท่ียวโดยชุมชน เปTนชุมชนใหม�เปTนส�วนใหญ� เพราะเดิมเขาอยู�เปTน
ชุมชน เวลาคนไปเท่ียว เขาก็อยู�เฉยๆ ให คนมาดู เม่ือบริษัทประชารัฐฯ เข าไปให เขามีการรวมกลุ�มและ
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ขับเคลื่อนให เกิดการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและดําเนินการโดยชุมชนก็ทําให เกิดการคิดอ�านกันว�า จะเก็บรายได 
อย�างไรจากนักท�องเท่ียว เช�น เก็บค�าเยี่ยมชม ค�าขายสินค าในชุมชน หรือค�านําเท่ียว ซ่ึงรายได พวกนี้จะเปTน
รายได ใหม� รวม 12 ชนิด (เดิม 1 ชนิด ใหม� 11 ชนิด)สินค าการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีถูกเพ่ิมมูลค�า มีดังนี้ 
 

 
 

   ยกตัวอย�างจันบุรี ท่ีเคยมานําเสนอในท่ีประชุม คือ การจะเริ่มงานต องสร างแบรนด
ก�อน ตราสัญลักษณผลจันท เข ามาอยู�ในแบรนด 
   ลดความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
   ถ าวัดดูการเติบโตของยอดรายได ของเศรษฐกิจฐานรากนั้น ถ าวัดจากยอดของ
ผลิตภัณฑเครือข�ายของการขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็เติบโตถึง 10% กว�า เม่ือเทียบกับการเติบโต
ของ GDP โดยรวมแค� 3% นิดๆ อีกมิติหนึ่งท่ีเราได สร างรายได  1,507 บาทต�อคนต�อป~ ท่ีเราสร างเครือข�าย
ประชารัฐของเราเทียบกับการเพ่ิมข้ึนของฐานข อมูลจปฐ.ท่ีเดิมกําหนดไว ว�า ป~ 2558/2559 รายได ข้ันตํ่าตาม
เกณฑความจําเปTนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 30,000 บาทต�อคนต�อป~ จากการสํารวจพบว�า มีครัวเรือนท่ีมีรายได ตํ่ากว�า
เกณฑ จํานวน 22,538 ครัวเรือนป~ 2560 รายได ข้ันตํ่าตามเกณฑความจําเปTนพ้ืนฐาน(จปฐ.) 38,000 บาทต�อคน
ต�อป~ ขณะนี้อยู�ระหว�างการจัดเก็บข อมูล  
   การดําเนินการของคณะนี้ผ�านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อย�างน อย 8,000 บาทท่ี
เพ่ิมข้ึนนี้ประชาชนในชุมชนท่ีมาร�วมงานกับเรามีรายได เพ่ิมข้ึน 1,507 บาท หรือเกือบ 20% ของรายได นั้น  
   การประเมินจัดระดับการพัฒนากลุ8มเปVาหมาย 
   เก็บข อมูลโดยกรมการพัฒนาชุมชนจากกลุ�มเปsาหมาย 2,508 กลุ�ม (ชุมชน)มีความ
เข มแข็งมากน อยเพียงใด แบ�งเปTน 3 ระดับคือ ดี ปานกลาง และจําเปTนต องปรับปรุง โดยการประเมินมีตัวชี้วัด
การประเมิน 5 ด าน ประกอบด วย การบริหารจัดการ การจัดทําบัญชี แผนธุรกิจ สมาชิกท่ีมีรายได เพ่ิม และ
การจัดสวัสดิการเพ่ือสังคม มีผลการประเมิน เปTนการวัดท่ีดีและเปTนข อพิสูจนท่ีเราจะได ติดตามจากบัญชี
ครัวเรือนว�าส�วนท่ีเราเข าไปทําแล วได เปTนจํานวนเท�าไหร�จากจํานวน 2,508 กลุ�มดังนี้ 
  - ด านการเกษตร กลุ�มระดับดี จํานวน 207 กลุ�ม ปานกลาง 355 กลุ�ม และ     
ต องปรับปรุง 153 กลุ�ม 
  - ด านการแปรรูป กลุ�มระดับดี จํานวน 428 กลุ�ม ปานกลาง 598 กลุ�ม และต อง
ปรับปรุง 190 กลุ�ม 
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  - ด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน กลุ�มระดับดี จํานวน 146 กลุ�ม ปานกลาง 319 กลุ�ม 
และต องปรับปรุง 112กลุ�ม 
  สรุปท้ังสามกลุ�มงาน มีกลุ�มระดับดี 781 กลุ�ม ระดับปานกลาง 1,272 กลุ�ม และ
ระดับต องปรับปรุง 455 กลุ�ม 
  นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี  หัวหน าทีมภาคเอกชน มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าร านสินค า
ประชารัฐนอกเหนือจากท่ีบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทยดําเนินการอยู� บริษัทประชารัฐฯ ภูเก็ต กําลังจะเปSด
ร านท่ีสนามบินภูเก็ต โดยความร�วมมือจากการท�าอากาศยาน กิจกรรมอ่ืนๆ เช�น การเน นสัมมนา การจัดระบบ
บริหารจัดการเครือข�ายประชารัฐ การขับเคลื่อน พรบ. วิสาหกิจเพ่ือสังคมเรื่องประชารัฐรักสามัคคี
กรุงเทพมหานคร เดิมท่ีไม�มีการดีไซนออกไว  เพราะบริษัทประชารัฐ 76 แห�ง + 1 บริษัทประชารัฐฯ ประเทศ
ไทย ยังไม�เน นลงมาทํางานท่ีกรุงเทพมหานครและถ ามีโอกาสจะเรียนปรึกษาท�านรัฐมนตรี 
  ไตรมาสท่ี 3 และ 4 จะเปTนอย�างไร เรายังเน นกรอบงานเดิม ซ่ึงจะเพ่ิมการลงทํางาน
ในพ้ืนท่ีให กว างและลึกมากข้ึนจากตาราง ไตรมาสท่ี 2 มีตัวเลข 380 ชุมชน จะเติบโตไป 760 กลุ�ม และจะมีท่ี 
1,140 กลุ�มณ วันนี้พัฒนาชุมชนได ขับเคลื่อนการทํางานกับเราในปริมาณจํานวนพ้ืนท่ีท่ีใกล เคียงกับตัวเลข
เปsาหมายอยู�แล ว แต�เราอยากจะได ผลลัพธคือรายได ท่ีเพ่ิมข้ึนกลับมา ประเด็นงบประมาณ การผันงบประมาณ
ในหน�วยงานในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท่ีจะมีการขับเคลื่อนต�อ  
  นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย กล�าว
เพ่ิมเติมว�า e-commerce platform ท่ีทําอยู� ประเด็น คือ ตอนนี้บริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย ทําอยู�ของ
พัฒนาชุมชนท่ีทําอยู�จะเปTน OTOP และของประชารัฐประเทศไทยเปTนส�วนน อย 
  นายฐานป  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ตอนนี้
กําลังพยายามเชื่อม e-commerce platform ให ได กว างท่ีสุด เหตุผลสําคัญเพราะเปTนการกระตุ นการรับรู 
สินค าแต�ท ายท่ีสุดข้ึนอยู�กับการให บริการเพ่ือความสะดวกสบายของผู ซ้ือ จะเห็นจาก lazada ท่ีเราพ่ึงเข าไปมี
รายได  40,000 บาท แต�ก็ยังจะมีผู ประกอบการอ่ืนๆ อยากจะเข ามาร�วมกลุ�มและสร างประโยชนด วยกัน 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ กล�าวเพ่ิมเติมว�า ประเด็น คือ ต องมี
การบริหารจัดการท่ีดี การท่ีเรามี platform ท่ีดีจะเปTนช�องการกระจายสินค าได ดี แต�สิ่งท่ีต องตระหนักเสมอ 
เปTนเรื่องคุณภาพสินค า ต องดี Lazada/dotshop เปTน international เอาสินค าเข าไป ต องคุณภาพดี
Dotshop มีท้ังเรื่องของ logistics เรื่องของการเงิน  
  นายสุทธิพงษ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู แทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย) มีข อคิดเห็นว�า มีข อสังเกต 3 - 4 เรื่อง ดังนี้ 
  1) ยอดจําหน�ายท่ีเพ่ิมข้ึนของประชารัฐ กับ OTOP มีข อสังเกตว�า ถึงข้ันสุดท ายแล ว 
ภาพรวมของกระทรวงอาจต องระวังว�ามีสินค าบางตัวท่ีเปTนท้ังของ ประชารัฐ กับ OTOPยกตัวอย�างถ่ัวร อยเอ็ด 
มีท้ังยี่ห อ OTOP และประชารัฐด วยฉะนั้นเวลาสรุปภาพรวมยอดท่ีเพ่ิมข้ึนอาจซํ้ากัน ทําให สูงเกินความเปTนจริง
แต�ต�างเวทีเช�นนี้ไม�เปTนไร แต�ถ าดูท้ังประเทศต องหักส�วนซํ้าออก 
  2) ขอบพระคุณฝHายเลขานุการและประชารัฐทุกคน ท่ีสามารถไปปลุกปx�นราคาสินค า
ของพ่ีน องในพ้ืนท่ีต�าง ๆ เพ่ิมข้ึนได  ยกตัวอย�างทุเรียนเกาะช าง 150 บาทต�อกิโลกรัม ถือเปTนเปsาหมายหลักท่ี
ทําให เขามีรายได เพ่ิมจากพ้ืนฐานการประกอบอาชีพท่ีมีมาแต�ดั้งเดิมปูHย�าตายาย แต�อาจจะต องมองสินค าท่ีมีทุก
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วัน หรือมีมากกว�า 1 เดือน 2 เดือนเพ่ิมข้ึนในแต�ละบริษัทประชารัฐ ยกตัวอย�างทุเรียนเกาะช าง ตราด มีเดือน
เดียวก็หมดแล ว คงเปTนการบ านของพวกเราท่ีทําให ประชารัฐจังหวัดต�าง ๆ ดูสินค าอ่ืนๆท่ียังมีโอกาสเพ่ิมราคา 
และมียอดขายต�อเนื่องทําให คุณภาพชีวิตดี เพ่ิมมากข้ึนกว�าเดิม  
  3) เสนอเรื่องของถ่ัวร อยเอ็ดท่ีจะข้ึนเครื่องบิน โดยมีเง่ือนไขว�าต องราคาถูกกว�าท่ีขาย 
จะทําให วัตถุประสงคในการขับเคลื่อนอาจจะบิดเบือนไป เพราะมีเปsาหมายคนละอัน เปsาหมายท่ีสําคัญคือต อง
ทําให แพงข้ึนเพราะว�ามันดี แล วก็เท�าท่ีคุยกับท�านผู ว�าราชการจังหวัดร อยเอ็ด บอกว�าถ่ัวไม�พอขาย ดังนั้นถ า
หลัก demand supply ก็ไม�จําเปTนต องเอาข้ึนเครื่องบินก็ได  ถ าข้ึนแล วลดราคายิ่งไม�ควรเอาข้ึน จึงอยากจะ
กราบเรียนในเรื่องของวัตถุประสงคท่ีอาจทําให เกิดความเสียโอกาส  
  4) ลายผ าของชัยนาท ภาพสวยๆ ท่ีอยู�ในหน าเอกสาร เปTนผ าลายใหม�ท่ีเกิดจากการ
รวมตัวของประชารัฐฯ ชัยนาท โอกาสหน าถ าจะนําเสนออยากให ใส�อําเภอเนินขาม จ.ชัยนาท เปTนท่ีมาของลาย
ช�อใบมะขาม เพราะเปTนชื่ออําเภอ  
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า 
เรื่องยอดของการขายตัวสินค าท่ีประชาชนผลิตมาได เท�าเดิม พอรัฐบาลท่ีแนวคิดให ภาคเอกชนมาช�วยในฝx�ง
ประชารัฐ ก็เกิดคณะทํางานเรา ก็ช�วยกันทํา ถามว�าพอไปทําแปรรูป เช�น ถ่ัว ถ าเขายังไม�เปTนโอท็อปเราช�วยได 
ไหม ทุกคนบอกช�วยได แน� เราไปดูในสังคมในกลุ�มนั้นว�าเขาติดเรื่องอะไรเราก็เข าไปแก ให เขา ช�วยเหลือเขาถ า
เปTนสินค าโอท็อปอยู�แล วเราก็ไปช�วยเขาได  รวมท้ังถ าต�อไปสินค าท่ีเราไปช�วยไม�เปTนโอท็อปเราก็เข าไปช�วยได 
เรื่องราคาท่ีสูงข้ึนอันนี้ตรงอย�าไปว�าเลย ท�านคงเห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมากมาย ของชิ้นหนึ่งท่ีผลิตจาก
แหล�งกําเนิดราคาถูกเหลือเกินพอมาข้ึนท่ีเซ็นทรัลบอกว�าทําไมแพงอันนี้เช�นเดียวกัน เราไปสอนให เขาพัฒนา
คุณภาพ ถ าพัฒนาตัวเองไปต องได รับสิ่งตอบแทน เรื่องถ่ัวถ าราคาถูกการบินไทยจะซ้ือได เพราะใช วิธีประมูลถ า
ไปฝากขายแบบสินค าโอท็อปท่ีข้ึนเครื่อง ต้ังราคาแพงได  แต�ถ าจะส�งข้ึนไปเสิรฟจะต้ังราคาแพงไม�ได เรายอม
กําไรน อย แต�เปTนช�องทางการตลาดถ าข้ึนไปอยู�บนสายการบินได สินค าก็จะโฆษณาตัวเองได   
  นายมีชัย   วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐประเทศไทย มีข อคิดเห็น
เพ่ิมเติมว�า อยากฝากให ไปคุยกับ 7-eleven ให มีมุม SE ในบางร านมุมมองระยะยาวเราอาจจะต องลงไปถึง
ปลายทางและให ผู ท่ีอยู�ปลายทางช�วยตนเองให มากท่ีสุดเท�าท่ีจะมากได  จากระดับท่ีเราไปต้ังท่ีจังหวัดให มาเปTน 
SE อําเภอ ตําบล หมู�บ าน นิคมสร างตนเอง ถ าเริ่มทําอย�างนี้แล วก็จะเริ่มกระจายไป ขณะนี้ได จัดต้ังวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมแล วใน 16 หมู�บ านในตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ เปsาหมายชัดเจนคือให ชาวบ านรวมตัวก�อน
ว�าคิดอย�างไร แล วจึงมาเล�าให ฟxงให วิสาหกิจระดับอําเภอ เช�นเดียวกันกับบางบริษัทถ าอยากจะทําในกรุงเทพ 
ให ไปคุยกับชาวบ านเตรียมตัวซะก�อน ปูพรมไปสู�อนาคต นิคมสร างตนเองเปTนจุดท่ีจําเปTนต องช�วยเหลือ หรือ
แม กระท่ังเด๋ียวนี้เขาเรียกว�านิคมราษฎรท่ีสูงไปถึงจุดหนึ่ง และยิ่งมีเพ่ิมข้ึนทํายังไงให มีโอกาสท่ีผลิตของออกมา 
เปTนความรู สึกในด านใจด วยไม�ใช�เฉพาะเงิน น�าจะไปบวกการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีประเทศไทยเซ็นสัญญาไปแล ว 
SDGs 17 เปsาหมายเราน�าจะวางแผนทําไปตามนั้นให ชาวบ านมีส�วนร�วมแต�ขอบวกอีก 2 ข อ คือ การแบ�งปxน
และความซ่ือสัตย อยากจะขอเสนอให ลองทําไปด วยกัน แล วมาดูว�าเปTนอย�างไร บางแห�งท่ีพร อมก็ดําเนินการไป
ได  จนในท่ีสุดเราก็จะมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้ังแต�หมู�บ านข้ึนไปจนถึงตําบล อําเภอ จังหวัด เราอยากจะเชิญ
บริษัทขนาดเล็กเข ามาด วย  
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  ขอรบกวนท�านรัฐมนตรีจะเปTนไปได ไหมท่ีเราจะเชิญผู บริหารธุรกิจรุ�นใหม�ท่ีอายุน อย
กว�าคุณฐาปน พ�อแม�มีเงินมีทอง เชิญมาคุยกันและชักจูงให ทําอะไรคล ายๆกับท่ีคุณฐาปนทําอย�าเอาแต�บริษัท
ใหญ�ให เอาบริษัทเล็ก ผู บริหารมีความสนใจจะทําเรื่องนี้เราจะไปได อีกไกลและเร็วด วย  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ขอบคุณท�านอาจารยมีชัยสิ่งท่ีทําก็
ทําดีอยู�แล ว และอยากให ขยายผลเยอะข้ึน เพราะว�าน�าจะทําได ต้ังแต�จังหวัด อําเภอ ตําบล ความเปTนอยู�ด าน
สาธารณสุข อยากจะเห็นผู คนมีโอกาสลงมาทํางานช�วยเหลือสังคมต องมีจิตใจท่ีพร อมจะแบ�งปxนและมีความ
ซ่ือสัตย  น�าจะเปTนความเชื่อมโยงของพันธมิตรและความร�วมมือกัน  
  ประเด็นสุดท าย เรามีชวนน องๆ เยาวชนมานั่ง observe ร�วมอยู�กับเรา (เกรด 12) 
ช�วงปSดเทอม มารับฟxงเรื่องการช�วยเหลือสังคม การพัฒนาชุมชนสอดคล องกับท่ีอาจารยมีชัยอยากให เด็กรุ�น
ใหม�เข ามามีส�วนร�วม 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ มีข อเสนอเพ่ิมเติมว�า ในการประชุมครั้ง
ต�อไป อยากให อธิบายโครงสร างการทํางานของ คสป. มีกลไกถึงข างล�างอย�างไร มีแนวทางเอาไปพัฒนาได อย�างไร
กระทรวงเกษตรเรื่องหนึ่งท่ีเราต องระวังให ดี คือ การใช สารเคมี ในการจะเปTนเกษตรอินทรียเรายังห�างไกลมาก 
น�าจะเปTนเกษตรปลอดภัย ประเด็นท่ีอยากจะเรียนคณะทํางาน คือ สิ่งท่ีเราไปช�วยเขาในเรื่องเกษตรท้ังหมด ทุก
กลุ�มเปsาหมาย อยากให เปTนเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ต องให อยู�ในมาตรฐาน มิเช�นนั้นจะขายของไม�ได  
ยกตัวอย�างประเทศญ่ีปุHน ของท่ีคนทานเข าไปต องปลอดภัยทุกอย�าง ต องรู แหล�งท่ีมาว�าส�วนผสมมาจากไหน  
  ดร.อนุรักษ เรืองรอบ ผู แทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมต�อท่ี
ประชุมว�า เรื่องการท8องเท่ียวโดยชุมชน ผมและคุณต องใจในฐานะท่ีเปTนคณะทํางานในคณะอนุกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน ได ประชุมร�วมกันสัปดาหท่ีแล ว และท่ีประชุมหารือร�วมกันขณะนี้ สภาอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยมีความสนใจมากท่ีจะมาร�วมขับเคลื่อน demand side ในขณะท่ีเราพัฒนา supply 
side ร�วมกับทางชุมชนท�องเท่ียวโดยชุมชน ตอนนี้ผู ประกอบการรวมกลุ�มกันได   35 - 40 ราย ท่ีมีความสนใจ
ในการเชื่อมโยงธุรกิจกับพ้ืนท่ีท่ีมีความพร อม ชุมชนมีความพร อม โดยเฉพาะอย�างยิ่งท้ังกลุ�มท่ีเปTน inbound 
และกลุ�มท่ีเปTนนักท�องเท่ียวภายในประเทศ มีการคุยกันเยอะ แม แต�เครือข�ายสภาอุตสาหกรรม ยังต องเรียนรู 
อีกเยอะในเรื่องของการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  สิ่งท่ีคุยกันส�วนหนึ่ง คือ ท่ีผ�านมามีผู ประกอบการส�วนหนึ่งได ไปพัฒนาพ้ืนท่ีแต�ละจุด 
ต้ังแต�ก�อนเกิดประชารัฐบางองคกรลงทุนด วย เช�น เอาเงินลงไปพัฒนา supply side (300,000 หรือ 500,000) 
ถือเปTนต นทุนผู ประกอบการ ก็ได หารือกันว�า ถ าประชารัฐรักสามัคคีในพ้ืนท่ีไหนท่ีสามารถรับรอง เงินบริจาคท่ี
สามารถบริจาคไปลงทุนหรือร�วมพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีขับเคลื่อนด วยการท�องเท่ียวโดยชุมชน ก็น�าท่ีจะชวนบริษัท   
ผู ประกาอบการเหล�านี้ (35 – 40 ราย) ท่ีสนใจเข าไปพัฒนาในบางพ้ืนท่ี และสามารถใส�งบประมาณเพ่ือเข าไป
พัฒนาการท�องเท่ียวแต�ละพ้ืนท่ี สามารถทํางานตรงนี้ผ�านประชารัฐรักสามัคคี แล วได ผลได แรงจูงใจในเรื่องของ
การลดหย�อนค�าใช จ�ายโดยการหักภาษี จึงเห็นว�าเปTนประเด็นท่ีคงจะได เชื่อมโยงและขอเรียนแจ งให ท�าน
ประธานทราบ  
  เรื่องการรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคมในสัปดาหท่ีผ�านมามีความเคลื่อนไหวในการ
ขับเคลื่อน พรบ. SE อีกครั้งท่ีอาจารยบวรศักด์ิพยายามขับเคลื่อนอีกครั้ง เข าใจว�า ปxญหาของ พรบ.ตรงนี้ขาด
เจ าภาพ หน�วยงานทีจะเปTนเลขาให กับ พรบ.SE ตนเองได เรียนกับอาจารยบวรศักด์ิไปว�า ทีมงานประชารัฐคณะ 
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E3 ได ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาไกล และในวันนี้กรมการพัฒนาชุมชนเปTนหน�วยงานท่ีสามารถรับรองการจดSEตรงนี้
ได  ก็เลยแนะนําทีมงานอาจารยบวรศักด์ิไปว�า น�าจะมาเชื่อมโยงกับคณะ E3 ได และถ าเปTนไปได พัฒนาชุมชน 
สามารถรับรองสถานภาพ SE ท่ัวประเทศได เช�นเดียวกัน ตรงนี้ก็เรียนให เพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณา
เช�นเดียวกัน  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า
ท�องเท่ียวโดยชุมชนท�านรัฐมนตรีชี้ให ว�าทางกลุ�มพวกเราและภาคเอกชนน�าจะรวมตัวกันดําเนินงาน มาตรฐาน
การบริการในกลุ�มท�องเท่ียวโดยชุมชน ยังไม�มีเกณฑแน�ชัดต องค�อยๆ เข าไปให คําแนะนําและให ความรู  ท�าน   
สุรพล อดีตผู ว�า ททท. กําลังติดตามเรื่องนี้ พวกเราคงต องค�อยๆ ติดตามว�าจะทําให เกิดภาพรวมเปTนภาพรวมท่ี
ชัดเจนได อย�างไร เราก็เก่ียวโยงในภาพรวมกับ ททท. เช�นเดียวกัน  
  พรบ. SE ในความเปTนจริงยังค างอยู� เม่ือเช าได คุยกับศาสตราจารย กิติพงศ และ
อาจารยมีชัยด วย และท้ังสองท�านนั่งอยู�คณะ คสป. ท่ีทําฉบับร�าง พรบ. SE ตอนนี้ติดขัดอยู�ในสาย
กระทรวงการคลัง เพราะกระทรวงการคลังรับกลับไปแล ว ไปทบทวนแก ไขเนื้อหาสาระสําคัญและเปลี่ยนรูปร�าง
ไป ถ าเราประสานได  ซ่ึงจริงๆ เก่ียวโยงกับท�านสมคิด ดร.กอบศักด์ิ เราก็จะย้ําให กระทรวงการคลังสามารถ
เข าใจบริบท เพราะว�ามีเกณฑเรื่องของภาษี เรื่องอะไรต�างๆ และหลังจากนั้นถึงจะผ�านไปให อาจารยบวรศักด์ิ
เห็นชอบในหลักการโดยรวม ไปช�วยทบทวนให   
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า สถานะของ
พรบ. SE อยู�ท่ีกระทรวงการคลัง ก็ฝากติดตามท�องเท่ียวมีประเด็นท่ีอยากจะเรียนเปTนข อเสนอแนะว�า 
กระทรวงท�องเท่ียวมียุทธศาสตรมากมาย น�าจะเชิญกระทรวงท�องเท่ียวมาเรียนชี้แจงในเวทีนี้ หรือเวที
คณะทํางาน คสป. ก็ได เพ่ือจะได เอามาเปTนกรอบในการพัฒนางานส�วนไมโครเล็กๆ (ชุมชนเล็กๆ) เราน�าจะมี
เกณฑอะไรท่ีไปสู�ความเปTนเลิศได  ต องปลอดภัย ต องสะอาด คงมี criteria มากมายท่ีจะต องทํา  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน จะทําหน าท่ีไปสอบถามเพ่ือความ
ชัดเจน และเรียนเชิญผู แทนของกระทรวงท�องเท่ียวท่ีเก่ียวโยงกับท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยตรงเข ามาประชุม 
  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ ผู แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีข อคิดเห็น
เพ่ิมเติมว�ากระทรวงเกษตรทําเยอะร�วมกับ ททท. พร อมท่ีจะให ทีมงานเข ามานําเสนอเรื่องการท�องเท่ียวมี
กิจกรรมหลายกิจกรรม เรื่องความปลอดภัย กระทรวงก็ทํามาเรื่อยเรื่องเกษตรอินทรีย ก็ทํามาเยอะทํามานาน 
ต องใช เวลา สําหรับป~นี้ รัฐบาลอนุมัติ พรบ.แล ว ในพ้ืนท่ีดําเนินการ 1 ล านไร� นั่นคือ ป~ 60 ทํา 300,000 ไร�  ป~ 
61 ทํา 300,000 ไร�  ป~ 62 ทํา 400,000 ไร� ยกตัวอย�างภาคอีสาน ดร.ณรงวิทย ทําข าวส�งออกต�างประเทศ 
ท�านรัฐมนตรีมอบนโยบายให ดําเนินการเร�งด�วนในเรื่องนี้ เพราะดูเรื่องสุขภาพของคนไทยถ าอาหารปลอดภัย 
ทําแล วเรื่องคุณภาพไม�มีปxญหา แต�ตลาดอาจเปTนปxญหา ถ ามีตลาดท่ีดี มีราคาท่ีเหมาะสม ถ าทําไปแล ว ราคายัง
เหมือนเดิม ถ าได มาตรฐานปลอดภัยแล ว แต�ราคาเท�าเดิม เกษตรกรก็ไม�อยากทํา  
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ กล�าวว�า หมายความว�า คณะทํางาน
ของเราร�วมมือกับเกษตรในพ้ืนท่ี เวลาเราไปช�วยเหลือกลุ�มอะไรก็แล วแต�ท่ีอยู�กับเกษตร ให เน นเรื่อง criteria 
เกษตรปลอดภัยด วย  
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  นายอภิชาต  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า เรื่อง
ท�องเท่ียวโดยชุมชน  ผมกับท�านรองปลัดณัฐพงศ ไปชี้แจงกับท�านสมคิดเม่ือสัปดาหท่ีแล ว ท�านสมคิดอยากให 
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง การท�องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีเราเสนอไปมี 3 กลุ�ม  

1) หมู�บ านโอท็อป เพ่ือการท�องเท่ียว 
2) หมู�บ านท่ี อปท. ดําเนินการไว   
3) หมู�บ านท่ี ททท. ดําเนินการ  

ท้ังสามกลุ�ม screen แล วเหลือ 105 หมู�บ าน วงเงิน 711 ล านบาทเศษ และนําเข าท่ีประชุมไปแล วรอบหนึ่ง 
ท�านสมคิดบอกว�า ขอให กระทรวงมหาดไทยรับไปหน�อยและให นัดประชุมกับท�านอิสระ ว�องกุศลกิจ
เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราต้ังต นโครงการมาจาก SE ถ าเราได รับเงินงบกลาง ป~ 60 ถ าอนุมัติภายในเดือนหน า 
(กรกฎาคม) นั่นก็หมายความว�า ภารกิจของคณะทํางานชุดนี้ก็จะเดินต�อในเรื่อง ท�องเท่ียวโดยชุมชน  ซ่ึงต องมี
ผลงานตรงนี้ค�อนข างเยอะ 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ กล�าวเพ่ิมเติมว�า ในป~ 60 ท่ีผ�านมา 
รัฐบาลอยากให มีการไปทําโครงการอะไรก็ได  ให มันมียุทธศาสตร ไม�ว�าจะเรื่องของเกษตร เรื่องท�องเท่ียว 
คณะกรรมการต องไปดูว�า อะไรท่ีมันใช� และตอบสนองทําให เศรษฐกิจดีข้ึน ก็ต องไปกําหนดเปTนกลุ�ม big lot 
ลงมาตรงไหนของพ้ืนท่ีในประเทศไทยก็แล วแต� ถ าไปตรงกับกลุ�มท่ีเราทําอยู�ก็โอเค  
  นายภูมิ ศิรประภาสิริ ผู แทนจากทูรคอรเปอรเลชั่น เม่ือสักครู�ท่ีท�านมีชัยกล�าวถึง SE 
ใน 7-eleven ปxจจุบันนี้มีมุม SME และสินค าเกษตร แปรรูป ใน 7-eleven ท่ัวประเทศอยู�แล วกว�า 10,000 
สาขา ถ าเปTน SE ท่ีผลผลิตยังไม�แน�นอน และคุณภาพยังไม� consistent  ผลิตภัณฑยังไม�ได มาตรฐาน แต�ก็จะ
รับไปหารือกับ 7-eleven 
  นางธนาภรณ พรมสุวรรณ  ผู แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ประชาสัมพันธ E6 ในฐานะท่ีเปTนเลขานุการภาครัฐ และคุณวรวัฒน เปTนเลขานุการภาคเอกชน (อธิบาย 
slide presentation)ในแนวคิดของการทํา E6 หรือประชารัฐเพ่ือสังคม  จริงๆ แล วถ าไปดูใน E3 เปTนประชา
รัฐเพ่ือสังคมส�วนใหญ�แล วทําให เกิดความชัดเจน โดยขยายผลกระทบเชิงบวกทําสิ่งดีๆ ให กับสังคมเปTนเรื่องของ
การต�อยอดขยายผล การสร างแรงเสริมในสังคม การให เกิดความยั่งยืน ซ่ึงจะเปTนแนวคิดหลักของ E6 การ
ขับเคลื่อนงานจะเพ่ิมภาคประชาสังคมเข ามา โดยถือว�า สสส.เปTนหน�วยงานท่ีดูแลภาคประชาสังคมอยู�ค�อนข าง
เยอะ จึงใช  สสส. เปTนหัวหน าทีมในการพูดคุยกัน เริ่มต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2559Agenda ตกผลึกได  5 เรื่อง 
เพราะเปTนเรื่องยากท่ีจะทําประชารัฐเพ่ือสังคม  

1. การสร างงานสร างอาชีพให คนพิการ 
2. การสร างงานสร างอาชีพให ผู สูงอายุ 
3. การออมเพ่ือการเกษียณ 
4. การพัฒนาท่ีอยู�อาศัยและสิ่งแวดล อมเพ่ือการอยู�อาศัย  
5. ความปลอดภัยบนท องถนน  

ใน 5 เรื่องนี้ตอบโจทย issue สําคัญๆ ของสังคมสามารถเปTน quick win ได  จึงนําเสนอให เห็นการทํางานกับ
partner  
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  central group มีแบรนด ทอฝxน by พัฒนาสังคม เปTนผลิตภัณฑจากผู เสียหายจาก
การค ามนุษย ทํากระเป�า ทําท่ีใส�ทิชชู BJCสนับสนุนการสร างศูนยผู สูงอายุครบวงจร โดยผู สูงอายุสามารถเข า
ไปใช เปTน Day Care ผลท่ีได มีบางท�านสุขภาพไม�ดี ตอนนี้แข็งแรงข้ึนในส�วนของการทํางานเชื่อมโยงกับ E3 ได  
เช�น การทํางานโดยผู สูงอายุ 60 ป~ถือว�าไม�แก�เลย ตอนนี้ก็เลยมองว�าถ ามีการจ างงานผู สูงอายุจะทําให เขา
สามารถเลี้ยงตัวเอง จริง ๆ เงินไม�ใช�เรื่องสําคัญเปTนเรื่องของคุณภาพชีวิตมากกว�าการจ างงานคนพิการ 
ขอขอบคุณภาคเอกชน เดิมสถานประกอบการท่ีมีคน 100 คนต องจ างคนพิการ 1 คน และยอมจ�ายเงินเข า
กองทุนเพ่ือจะได จบเรื่องไป แต�ตอนนี้ให โอกาสคนพิการทํางานมากข้ึน ซ่ึงใน 2 ประเด็นนี้อาจจะเชื่อมโยงกับ 
E3 ได มากข้ึน และเม่ือสักครู�นี้ท่ีท�านอธิบดีพูดถึงการท�องเท่ียวโดยชุมชน ยกตัวอย�าง ไหว พระธาตุ 4 เมือง
รุ�งเรืองตลอดชีวิต กลุ�มเปsาหมายน�าจะเปTนผู สูงอายุ จึงขออนุญาตนําเรียน E6 เอาไว พิจารณาเปTนความ
เชื่อมโยง  
  นายมีชัย  วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทยฝากดูเรื่องการ
บริการข้ันพ้ืนฐานข้ึนรถเมล รถแท็กซ่ี ท�าเรืออีกจุดหนึ่ง คือ นิคมอุตสาหกรรม ถ าสามารถไปสร างบริการให คน
ท่ีมีความเคลื่อนไหวยากลําบากอยู�ได  กองทุนก็มีอยู�แล ว และนิคมอุตสาหกรรมก็ช�วยออกหน�อย ถือเปTนโอกาส
ท่ีจะสร างงานได มาก  
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า ตอนท่ีเราลงไป
ทํากลุ�มต�างๆ ก็ให ความสนใจกับกลุ�มผู สูงอายุ กลุ�มผู พิการ ไม�ว�าจะเรื่องเกษตร หรือท�องเท่ียว กระทรวง
ท�องเท่ียวฯมีโปรแกรมท่ีจะใช ผู สูงอายุมาเปTน host ฉะนั้นฝากไว ด วยแล ว เอายุทธศาสตรของกระทรวง
ท�องเท่ียว ของกระทรวงพัฒนาสังคมมาคุยกัน ถ าเราสามารถจับได ทุก E/D มันจะทําให เชื่อมโยงกันได  ในเรื่อง
ของการออกแบบอาคารเพ่ือคนพิการ ผมจะไปดูเรื่อง พรบ. คนพิการ  
  นายสุรพล  เศวตเศรนี  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมยฯประชารัฐรักสามัคคีเข า
ไปปรับปรุงพัฒนาบริการท่ีบ านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย เปTนเรื่องของการสร างมูลค�าเพ่ิมจากสินค าหัตถกรรม
ในพ้ืนท่ี เปTนงานจากคนแก� ทําพัด เอารังไหมามาทําเปTนหัตถกรรมเล็กๆ น อย ซ่ึงมาในสองแบบ คือ การเอา
ของท่ีไม�ได ประโยชนมาทําให เกิดคุณค�า และลักษณะของการให บริการแก�นักท�องเท่ียว เปTนเรื่องของการสร าง
รายได ด วย นอกจากนั้น การรํา การต อนรับ ใช ผู สูงอายุ แต�งตัวตามรูปแบบโบราณ เปTนกลุ�มคนทีมีเรื่องราวมี
เวลาจะเข ามา เราได รับความร�วมมือจากพัฒนาชุมชย และ ททท. เข าไปดูท้ังกระบวนการ และเรื่องแรกมีการ
ทดลองเปTนลักษณะของการใช รูปแบบจริง โดยการนํานักท�องเท่ียวท่ีเปTนกลุ�มจากประเทศจีน ขับรถเปTน
คาราวาน และเข ามาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู หลายๆ อย�าง ตอนนี้ทําให บ านสนวนนอกมีนักท�องเท่ียวเข าไป
สมํ่าเสมอข้ึน  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวเพ่ิมเติมว�า นอกเหนือจากใน
พ้ืนท่ีท่ีมีผู สูงอายุอยู�แล ว เราก็มองไปเรื่องของท�องเท่ียวเชิงธรรมะ โดยทางท�านสุรพล พยายามผลักดันท่ี
อุดรธานี เปTนสายพระวัดปHา สถานท่ีค�อนข างเคร�งครัด สงบ ประเพณีท องถ่ินมีเจ าบ านท องถ่ิน เยาวชนเจ าบ าน 
เชื่อมโยงหลักธรรมการท�องเท่ียว มีการตักบาตรเช า ทําบุญ ทําสมาธิ  
  ประเด็นข อสังเกตท่ีว�า เวลาท่ีเรานับข อมูลเรานับซ อนกันหรือไม� ทางพัฒนาชุมชน 
เปTนคนนับและเรามองเข าไปในพ้ืนท่ี ฉะนั้นก็จะเปTนตัวเลขเดียวกัน และมองถึงว�าเราจะเพ่ิมมูลค�า ส�วนใหญ�จะ
ไม�ใช�สินค าโอท็อปเดิมๆ เช�น กระเป�ากระจูด ผ าบาติก เชื่อมโยงกับเด็กๆในโรงเรียน (ระหว�าง E3 & E5 คณะ
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ของคุณศุภชัย) มีเวลาว�างก็มาตัดเย็บ ทํากิจกรรมของเด็กๆ  ซ่ึงจะช�วยสอนเรื่องการค าขาย การบริหารจัด
การเงิน ซ่ึงตรงกับ 1 ใน 5 ข อขอ E6 คือ การออมเพ่ือการเกษียณ SDGs 17 ข อ ในหนังสือคู�มือประชารัฐเล�ม 
3 หน า 9 เราเริ่มต นโดยการน อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปTนคุณค�าของในการทํางาน และมีกรอบ
กว างของ UN SDGs 2030 ซ่ึงใน 17 ข อจะมีเรื่องของ E Quality เรื่องความเหลื่อมล้ํา เรื่องความเสมอภาค
ระหว�างเพศ เรื่องลดความยากจน ถ าเปTนเรื่องของท�องเท่ียวโดยชุมชน ก็จะเปTนเรื่องของการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใช คําว�าระบบนิเวศกบนแผ�นดินอย�างยั่งยืน จะทําการบ านมา และจะ
เชื่อมโยงให เห็นว�า แต�ละกิจกรรมเชื่อมโยงกับ SDGs 17 ข อ อย�างไร เพ่ือท่ีประชุมจะได เข าใจได ชัดเจน  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 5.2 นัดหมายการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 6/2560 
 นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน เสนอแผนเพ่ือให ท่ีประชุมพิจารณาให 
ความเห็นชอบกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 กําหนดวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม2560ซ่ึงฝHายเลขานุการ
ฯ จักได ประสานการดําเนินงานต�อไป 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด  
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวเพ่ิมเติมว�า
เรามีวาระเรื่องสับปะรดหรือไม� ตอนนี้มีปxญหาท่ีจังหวัดลําปางและอุตรดิตถ คือผลิตผลมากและไม�มีตลาดผม
ขอให ทางประชารัฐเข าไปช�วย แต�กลัวเกิดประเด็นท่ีว�าพอมีคนช�วยก็จะยิ่งปลูกมาในป~หน ายอดผลผลิตของ
อุตรดิตถมีจํานวนสองเท�าของป~ท่ีผ�านมาและท่ีสําคัญอยู�ในพ้ืนท่ีบุกรุก พอขายได ราคาดีป~ท่ีแล วก็บุกรุกคน
ยากจนทําเพราะได เงิน แต�ปxญหาเกิดทันที คือบุกรุกท่ีทรัพยากรปHาไม  ผิดกฎหมาย/สร างปxญหา ทีมงานประชา
รัฐพิจารณาดูให เหมาะสมด วยนะ ถ าไปช�วยแล วก็ช�วยแต�ไม�ต องให ปลูกเพ่ิมอีก ป~หน าก็ต องช�วยอีกมันจะไม�ดี 
  นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน รายการการบริหารจัดการผลผลิต
สับปะรดในฤดูกาลนี้ ดังนี้ มีผู แทนของบริษัทค าปลีกค าส�งเข ามาให ความช�วยเหลือ คือ คุณสลิลลา สีหพันธุ 
เทสโก  โลตัส / คุณเทพรส เดอะมอลลกรุMป คุณเอก Big C คุณชลิดา/ดาราวรรณ TOPs ในเบ้ืองต นพูดคุยกันว�า 
เทสโก พยายามผลักดันยอดการซ้ือสับปะรดเข ามาผ�านเครือข�ายเทสโก จากเดิมท่ี 20 ตัน เปTน 80 ตัน/ Big C 
จาก  10 เปTน 20 ตัน /เดอะมอลล จาก 4 เปTน 10 ตัน/ พารากอนจะจัดพ้ืนท่ีให จําหน�ายวันท่ี 9-10 กรกฎาคม
นี้ อย�างไรก็ตาม ปริมาณท่ีเราพูดถึงกับปริมาณท่ีล นตลาดยังห�างไกลกันมาก และความเข าใจของตัวเลขในพ้ืนท่ี
ยังไม�ชัดเจน คณะทํางานขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีด วยว�า มีแนวทางใดบ างท่ีจะขับเคลื่อน  
  ข อมูลเบ้ืองต นท่ีมี สับปะรดล นตลาดท่ีลําปางมีประมาณ 10,000 ตันแบ�งเปTน 2 เกรด 
คือ เกรดท่ีพอขายสดได  30% เกรดส�งโรงงาน 70% หรือส�วนหนึ่งไม�สามารถเข าโรงงานได  กิโลละ 2-5 บาท
อุตรดิตถ เปTนสับปะรดมี GI ผลผลิตเดิม 20,000 ตัน ป~นี้ 40,000 – 50,000 ตัน ท�านผู ว�าฯให ข อมูลว�าท่ีล นอยู�
จริงประมาณ 5,000 ตัน ซ่ึงราคา ธกส. กับกระทรวงเกษตรบอกมา 22 บาทต�อกก.  
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  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า
ผลผลิตสับปะรดในพ้ืนท่ีอุตรดิตถ มีคุณภาพความหวานหอม และมีลูกค าประจํา ไม�น�าจะระบายยาก แต�ลําปาง 
ผลผลิตผิดขนาด เปTนสินค าตกเกรด ตอนนี้เรากําลังเชื่อมโยงเพ่ือจะหาช�องทางในการจัดจําหน�าย ไม�ว�าจะท่ี
ตลาดคลองผดุงฯ  retail outlet หรือตามอาคารสํานักงานต�างๆ ท่ีสามารถจะช�วยได  ฝากกระทรวงเกษตร 
เรื่อง การวางแผนผลิตสับปะรดล�วงหน า ถ าผลออกแล ว พยายามแก ไขปxญหาจะไม�ทัน  
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า ป~ท่ีแล วผลิตอยู�
ประมาณ 20,000 ตัน ราคาดีมาก สับปะรดอุตรดิตถเปTนสับปะรดกินผล ลูกจะใหญ� ป~ท่ีแล วราคาดี ป~นี้ปลูก 
40,000 กว�าไร� ผลผลิตป~ท่ีแล วประมาณ 70,000 ตัน ป~นี้ออกมา 140,000 ตัน ส�วนท่ีเก่ียวข องก็พยายาม
ระบายขาย คนบริโภคผล ฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต องกระจายสินค าออกไปจากพ้ืนท่ีให ได  ในขณะท่ีท่ัวประเทศก็
ออกพร อมกัน กรมการค าภายใน กระทรวงพาณิชย ก็ช�วยอยู�ไม�อยากให เดินไปแล วมีข อผิดพลาดว�า การช�วย
เลยทําให ป~หน าปลูกกัน 60,000 ไร� จะหนักกว�าเดิมขอให ช�วยในลักษณะท่ีว�า ตามกําลังท่ีเปTนไปได  ซ่ึงผู ผลิตก็
ต องยอมรับถ ามีทีมทํางาน เกษตร พาณิชย มหาดไทย จับมือ Zoning / มอบหมายท�านสุทธิพงษ จุลเจริญ 
  คุณสลิลลา สีหพันธ ผู แทนจาก เทสโก  โลตัสกล�าวเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ปกติซ้ือสับปะรดพันธุปxตตาเวีย ราชบุรีของกระทรวงเกษตรฯ อยู�ก็อาจต องไป
ลดยอดซ้ือ 

2) คนส�วนใหญ�ปอกสับปะรดไม�เปTน ความลําบากคือต องหาคนปอกเพ่ือขาย  
  นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย กล�าว
เพ่ิมเติมว�า ตามท่ีคุณฐาปนพูดถึงการวางแผนล�วงหน า เรื่องของลําไยกําลังมา ปลายเดือนกรกฎาคมเชียงใหม�
เปTนผู ผลิตรายใหญ� และทางเกษตรให ข อมูลชัดเจนว�า พ้ืนท่ีไหนออกผลผลิตเท�าไหร� ส�งออกเท�าไหร� แปรรูป
เท�าไหร� เปTนฐานข อมูลท่ีดีมาก  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาครัฐ กล�าวเพ่ิมเติมว�าป~ท่ีแล วเราทํางานเรื่อง
ของลองกอง ลงไปได เพียงแค�บางพ้ืนท่ี ซ่ึงทางซีพี ท็อปส ก็มาช�วยกัน  
  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ ผู แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณกล�าวว�า มีข อมูล
การปลูกพืชตามฤดูกาล กระทรวงฯ มีเปTนเดือนๆ สามารถคาดคะเนได ว�าจะออกมาเม่ือไหร� มีข อมูลตลอด  
  นายวรวัฒน ศรียุกต ผู แทนจากบริษัทน้ําตาลมิตรผล กล�าวว�า คณะ D3 ทําโครงการ 
Amazing Thai Host โดยให ผู สูงอายุเปTนมัคคุเทศกนําเท่ียว เม่ือก�อนด วยงบ local economy ป~ 60 ผ�านทาง
กระทรวงท�องเท่ียวฯ ยังติดขัดในเรื่องของการจ�ายเงินผู สูงอายุวันละ 300 บาท แต�เนื่องจากผู สูงอายุทํางาน 8 
ชั่วโมงไม�ไหว ก็ยังจ�ายเงินไม�ได  เข าใจว�ากระทรวงแรงงานอยู�ระหว�างการปรับแก กฎหมายจากจ�ายเงินราย
ชั่วโมงเปTนจ�ายเงินตามกลุ�ม การนําสินค าข้ึนการบินไทย ยกตัวอย�างน้ําตาลมิตรผล ให ฟรี เพราะมี value ของ
สินค า  
  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวเพ่ิมเติมว�าเข าใจท่ีคุณวรวัฒน
พูด เราคงไปบีบค้ันให เขาซ้ือในราคาสูงไม�ได   ท�านผู ว�าบอกว�าจริงๆเปTนการโฆษณาจังหวัดร อยเอ็ด เหมือนกับท่ี
เราพูดว�าขาดทุนคือกําไร  



 

  นางลั
หลักทรัพยทําเรื่องการออมเพ่ือการเกษียณอายุ มี
ต องการวิทยากร หรือคู�มือ เราสามารถสนับสนุนได เลย 
  นายประวิช 
ผลผลิตการเกษตร ทางคณะทํางานร�วมกับห างค าป
วันนี้กรมการค าภายในส�งคุณพรทิพย ขุนวังจีนา เข าร�วมประชุมด วย 
  ขอบคุณ 
สํานักโฆษกฯ มาร�วมประชุม เพ่ือเผยแพร�ผลงานของคณะ 
 

ปZดประชุมเวลา  18.00 น. 
 
 
 
ลงช่ือ        
(นายศุภฤกษ แสนแก ว)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
ผู จดรายงานการประชุม  
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นางลัดดาวัลย กันทวงศ ผู แทนจากตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย
หลักทรัพยทําเรื่องการออมเพ่ือการเกษียณอายุ มี material & website ท่ีสามารถสนับสนุนองคกรได 
ต องการวิทยากร หรือคู�มือ เราสามารถสนับสนุนได เลย  

นายประวิช สุขขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน กล�าวว�า
ผลผลิตการเกษตร ทางคณะทํางานร�วมกับห างค าปลีกค าส�ง ได ดําเนินงานร�วมกับกระทรวงพาณิชย
วันนี้กรมการค าภายในส�งคุณพรทิพย ขุนวังจีนา เข าร�วมประชุมด วย  

คุณ พลโทสรรเสริญ แก วกําเนิด ท่ีมอบหมายผู แทนจากกรมประชาสัมพันธและ
สํานักโฆษกฯ มาร�วมประชุม เพ่ือเผยแพร�ผลงานของคณะ E3 ออกไปให เกิดความเข าใจ  

 ลงช่ือ         ลงช่ือ      
 (นายกู เกียรติ  ญาติเสมอ)   

ชํานาญการ  ผอ.กลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ       
 ผู ตรวจรายงานการประชุม                   ผู กลั่นกรองรายงานการประชุม              

ผู แทนจากตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย กล�าวว�า ตลาด
ท่ีสามารถสนับสนุนองคกรได หาก

สุขขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน กล�าวว�าการบริหารจัดการเรื่อง
กระทรวงพาณิชยอยู�ด วย ใน

มอบหมายผู แทนจากกรมประชาสัมพันธและ
ออกไปให เกิดความเข าใจ   

ลงช่ือ       
(นายประวิช  สุขุม) 

 เลขานุการร�วมภาคเอกชน 
ผู กลั่นกรองรายงานการประชุม               


